
  - ๖ - 

 เริ่มประชุมเวลา    

๑๐.๐๐ น การประชุมวันน้ี มีนายกอบชัย พลเสน ประธานสภาองค์การบริหาร

 ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และมีสมาชิกสภา

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    ได้ลงช่ือและอยู่ในที่ประชุม 

  จํานวน  ๒๗   ท่าน   ถือว่าครบองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับ

 การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

 พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๒๕  และดําเนินการประชุมตามลําดับ ดังนี้ 

เลขานุการสภา อบจ. - ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(นางสาวกรกันยา เกษรักษ์)     ขึ้นจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และทําหน้าที่ประธานสภา

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

 - ขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

    ทั้ง ๒ ท่าน ทําหน้าที่รองประธานสภาฯ ในที่ประชุม  

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

-------------------------------------- 

 ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   ครั้งแรก   เมื่อวันที่   ๑๐   

กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยสามัญ  

ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป นั้น 

              อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศเปิดสมัยประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  สมัยสามัญ  ประจําปี  พ.ศ.๒๕๕๕  สมัยที่สอง  มีกําหนด 

๔๕  วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

                                                         ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

                                        ลงช่ือ   กอบชัย  พลเสน   

                (นายกอบชัย พลเสน) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

-/ เลขานุการ…. 



  - ๗ - 
 

เลขานุการสภา อบจ. - ขอเรียนเชิญท่านประธานฯ กล่าวเปิดประชุมฯ  

(นางสาวกรกันยา  เกษรักษ์) 

ประธานสภา อบจ. - ตามหนังสือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

(นายกอบชัย  พลเสน)  ที่ สพ ๕๑๐๐๒.๑ /๑๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้ประกาศ                      

  เปิดสมยัประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ีสมยัสามัญ  

  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สมัยที่สอง มีกําหนด ๔๕ วันตั้งแต่วันที่ ๑ 

  สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปนั้น  

   ขณะน้ีได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

  ว่ามีญัตติและข้อราชการที่จะตอ้งนําเสนอต่อสภาองค์การบริหาร 

  ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

   ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

  สุพรรณบุรี   ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ  

   จึงได้กําหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

  สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ในวันน้ี    

  โดยขอเปิดการประชุมสภาฯ   ณ   บัดนี ้ และเข้าสู่ระเบียบวาระ 

       การประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระที ่๑ - เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา อบจ. - เป็นเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    

(นายกอบชัย พลเสน)   เรื่องที่ ๑ เป็นงานคอนเสิร์ตพาวเวอร์ทมี ทีวี ๓ สัญจร 

  ทุกปีจะมาจัดตามจังหวัดต่างๆ สุพรรณบุรีก็ได้รับเกียรติมาประจําๆ 

  ครั้งน้ีจะกําหนดวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ หนังสือรายละเอียด

  ได้ส่งให้กับท่านแล้ว ถ้าท่านประสงค์ มีความต้องการไป ท่านจองที่ 

  ท่านจะได้รับบัตร VIP แล้วทา่นนํารถไปจอดได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ 

  อบจ. ก็จะดูแล เจ้าภาพในการดูแลสถานที่ จะเป็นคุณวิภา ชมตา 

  ท่านมีที่นั่งและที่จอดรถแน่นอน 

-/ เรื่องต่อไป.... 
    



  - ๘ - 

    

   เรื่องต่อไปนะครับ   จะเป็นกําหนดนัดวันอาทิตย์ที่   ๑๙ 

  สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  

  นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ โดยประเพณีเรากจ็ะไปกราบคารวะขอพรท่าน 

  ที่บ้านจรัลสนิทวงษ์ที่กรุงเทพฯ กําหนดนัดอย่างน้ีครับรถ อบจ. ออก

  ที่ อบจ. ๐๗.๐๐ น. ถ้าท่านเอารถไปเอง ก็ไปพบกันที่บ้านจรัลสนิทวงษ์ 

  ๐๘.๓๐ น. ท่านใดประสงค์ที่จะไปกับรถ อบจ. เดี๋ยวจะได้แจง้ให้กับ

  เจ้าหน้าที่กองกิจการสภาฯทราบ ท่านทีไ่ปเองก็ไปพบกันทีโ่น่นนะครับ 

  กําหนดนัดตรงน้ีใส่เสื้อของ อบจ. จะเป็นลาย อบจ. ลายท่องเที่ยว

  โทนสีฟ้าหรือสีเขียวก็ได้ ทราบว่าสมาชิกฯ หลายท่านเพิ่งจะได้ผ้าไป

  ไม่กี่วันมานี้ ถ้าตัดทันก็ใส่ไป ตัดไม่ทันไม่เป็นไร ท่านก็ใช้เส้ือเดมิที่มีอยู่ 

  ก็ได้นะครับ  

   เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของการประชุมแนวปฏิบัติว่าด้วย 

  ข้อประชุมสภาท้องถิ่น และกลยุทธ์การพูดในที่สาธารณะ และในสภา 

  ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย รุ่นที่ ๑๓ ท่านสมาชิกฯ จะได้รับหนังสือฉบับนี้ 

  การประชุมครั้งนี้เขาจะมาจดัทีจ่งัหวัดสุพรรณบุรี ที่โรงแรมคุ้มสุพรรณ 

  มาจากหลายจังหวัดด้วยกัน   มาที่จังหวัดสุพรรณบุรีของเรา   ก็ขอ 

  เรียนเชิญสมาชิกฯทุกท่านเข้าอบรมเป็นเวลา ๒ วัน ๘ - ๙ กันยายน 

  ที่พิมพว์ันที่ ๗ นั้น เขาให้ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดมาพักและมาลงทะเบียน 

  แต่เราอยู่ในสุพรรณอยู่แล้ว เราเปิดการอบรม ๘ - ๙ กันยายน อันนี้

  ถ้าจะว่าไปก็เป็นผลงานคะแนนการประเมินของสภาฯ อบจ. ด้วย    

  ถ้ายิ่งมีสมาชิกฯ เข้าร่วมมากก็ทําให้คะแนนผลการประเมินยิ่งดี ก็คง

  จะมีเรื่องส่วนน้ีที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ  

 - ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ  

นายก อบจ. - เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ก็กรณีทีจ่ะประชุม

(นายบุญช ู จันทร์สุวรรณ)  เราคงต้องจัดเตรยีมต้อนรับสมาชิกฯ  ที่มาจากต่างจังหวัด  ก็ฝาก  

-/ ท่านประธาน.... 



  - ๙ - 

 

  ท่านประธานฯ ลองนัดดูว่าจะดแูลเขาอย่างไรให้รู้สึกดีทีเ่ขามาสุพรรณ 

  ก็ฝากท่านประธานฯ ด้วย 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับท่านนายกฯ ครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน) 

ระเบียบวาระที ่๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  สุพรรณบุร ี

   ๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  สุพรรณบุรี ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

ประธานสภา อบจ. - ต้องขอประทานอภัยนะครับ  ในหน้าที่  ๒  ลําดับที่  ๑๔  

(นายกอบชัย  พลเสน)  ท่านสุรัตน์  จันทร์สว่าง สมาชิก อบจ. เขตเลือกตั้งที่ ๓ พิมพผิ์ดเป็น

  เขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอแก้ไขนะครับ ณ ตรงน้ี ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

  ข้อความ   ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ    

- ท่านผู้ใดรับรองรายงานการประชุมฯ  ได้โปรดยกมือขึ้น  

- ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมฯ โปรดยกมือขึ้นครับ  ไม่มีนะครับ  

มติที่ประชุม - สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีมติเป็นรับรอง  

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ครั้งแรก 

  เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

ประธานสภา อบจ. - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ 

(นายกอบชัย  พลเสน)      

ระเบียบวาระที ่๓ - ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ

  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พิจารณาในวาระที่ ๑)  

-/ ประธานสภา.... 

 

 

 



  - ๑๐ - 

 

ประธานสภา อบจ. - เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(นายกอบชัย  พลเสน)  สุพรรณบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ซึ่งในวาระนี้จะเป็นการพจิารณาวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ  

 - ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาฯ 

เลขานุการสภา อบจ. - ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจําปี

(นางสาวกรกันยา  เกษรักษ์)  พ.ศ. ๒๕๕๖  (การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  เป็นไปตามข้อบังคับ 

    การประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕, ๔๗, ๔๙, ๕๑ และข้อ ๕๒ ซึ่งจะ 

  พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้)  โดยพิจารณาตามวาระ ดังนี้  

   การพิจารณาวาระที่ ๑  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษา

  ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง

  ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย

  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องน้ัน

  พอสมควรแล้ว 

   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว   

  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น 

  ส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  

  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ

  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติดว้ย   

   การพิจารณาวาระที่ ๒  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  

  ในวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตต ิ

  หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

  จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

-/การพิจารณาวาระที่ ๓.... 

 

 



  - ๑๑ - 

 

   การพิจารณาวาระที่ ๓  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  

  ในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแตท่ี่ประชมุสภาท้องถิ่นจะได้ลงมต ิ

  ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่

  ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภา อบจ. - เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเสนอญัตต ิ

(นายกอบชัย  พลเสน)  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

นายก อบจ. - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ 

(นายบุญช ู จันทร์สุวรรณ)  ผู้ทรงเกียรติ ผมนายบุญชู จันทร์สุวรรณ ผมขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ

  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปี

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี 

เรื่อง  ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ        

        พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 ต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ 

 ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุร ี จึงขอแถลงต่อประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีเกียรตทิุกท่านไดท้ราบถึง

สถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ดังต่อไปน้ี 

-/ ๑. สถานการณ์คลัง.... 
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 1. สถานะการคลัง  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบัน มีเงินยอดเงินสะสมที่เก็บรักษาอยู่ที่

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน  65,233,376.24  บาท (หกสิบห้าล้านสองแสน

สามหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบส่ีสตางค์) และสะสมไว้ที่กองทุนสะสมขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) กระทรวงมหาดไทย อีกจํานวน  91,786,174.76 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้าน    

เจด็แสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจด็สิบส่ีบาทเจด็สิบหกสตางค)์ ทําใหฐ้านะการคลังขององค์การบริหาร    

ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมั่นคงพอสมควร 

 2. การบรหิารงบประมาณปีปจัจุบัน  

 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถดําเนินกิจการ

ตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

ได้จัดทําร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

โดยมีสาระสําคัญของงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2556 สรุปได้ดังน้ี 

   บาท 

 - หมวดภาษีอากร ตั้งรับไว้  จํานวน  523,000,000  บาท 

 - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ตั้งรับไว้  จํานวน  600,000  บาท 

 - หมวดรายได้จากทรพัย์สิน ตั้งรับไว้  จํานวน  6,290,000  บาท 

 - หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และการพาณิชย ์ ตั้งรับไว ้จํานวน  1,000,000  บาท 

 - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ตั้งรับไว้  จํานวน  26,010,000  บาท 

 - หมวดรายได้จากทุน ตั้งรับไว้  จํานวน 50,000  บาท 

 - หมวดเงินอุดหนุน ตั้งรับไว้ จํานวน  62,000,000 บาท 

  บาท   

จําแนกตามแผนงานตั้งจ่ายไว้ ได้ดังน้ี 

 2.1 งบกลาง ตั้งจ่ายจํานวน  43,749,500  บาท คิดเป็นร้อยละ  7.07  

 -/ ๒.๒ แผนงาน.... 
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  2.2 แผนงานบริหารทั่วไป  ตั้งจ่ายจํานวน  290,108,500 บาท  คิดเป็น

ร้อยละ  46.87 

  2.3 แผนงานการศึกษา    ตั้งจ่ายจํานวน    15,310,000   บาท   คิดเป็น 

ร้อยละ 2.47 

  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจ่ายจํานวน 26,019,000 บาท  คิดเป็น

ร้อยละ 4.20 

  2.5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ    ตั้งจ่ายจํานวน  

106,677,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 17.24 

  2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งจ่ายจํานวน  101,751,000  บาท  

คิดเป็นร้อยละ  16.44   

  2.7 แผนงานสาธารณสุข ตั้งจ่ายจํานวน 30,100,000 บาท คิดเป็น     

ร้อยละ  4.86 

  2.8 แผนสังคมสงเคราะห์ ตั้งจ่ายจํานวน  3,100,000 บาท คิดเป็น      

ร้อยละ  0.50 

  2.9 แผนงานการเกษตร  ตั้งจ่ายจํานวน 2,135,800 บาท คิดเป็น       

ร้อยละ  0.35 

 การจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 ฉบับนี ้ องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รวบรวมข้อมูลคําของบประมาณจากส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยราชการต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี มาจัดทําเป็น

ประมาณการรายจ่าย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2556 ที่ได้ส่งให้ท่านแล้ว บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุพรรณบุรี ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

-/ พุทธศักราช.... 
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พุทธศักราช 2556 ฉบับนี้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อโปรดพิจารณาให้ความ

เห็นชอบและจะได้ดําเนินการตามระเบียบขั้นตอนต่อไป 

     (ลงช่ือ)     บุญชู  จันทร์สุวรรณ 

      (นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณท่านนายกฯ ท่านได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ 

(นายกอบชัย  พลเสน)  รายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไปน้ีก็เป็นการประชุมพิจารณา

  ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวนะครับ ซึ่งยังอยู่ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ 

   ขอเชิญท่านสมาชิกฯ อภิปรายในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ

  บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ขอเชญิท่านสมาชิกฯ 

 - ขอเชิญท่านสว่างวิทย์  พันธุ์พฤกษ์ 

สมาชิกสภา อบจ. - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสว่างวิทย์  พันธุ์พฤกษ์ สมาชิกสภา 

(นายสว่างวิทย์  พันธ์ุพฤกษ์)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขต ๒ อําเภอศรีประจันต ์

  ผมอยากเรียนถามท่านนายกฯข้อแรกก่อน ท่านรวบรวมงบประมาณ 

  รายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ เสร็จวันที่เท่าไร เดือนอะไร ผมก็ถาม

  ประเด็นแรกกอ่น 

นายก อบจ. - เรียนท่านประธานฯ และท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน เรารวมงบประมาณ 

(นายบุญช ู จันทร์สุวรรณ)  เสร็จประมาณเมื่อต้นเดือนที่แล้ว   เจ้าหน้าที่ของเราก็เร่งเพื่อที่จะ 

  รวบรวมคําขอต่างๆ ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - ขอเชิญท่านสว่างวิทย์ครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน) 

-/ สมาชิกสภา.... 
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สมาชิกสภาอบจ. - ครับท่านไม่บอกวันที่ รายละเอียดของเดือนไม่เป็นไร ผมมีข้อสงสัย

(นายสว่างวิทย์  พันธ์ุพฤกษ์)  อยู่ว่าท่านทําหนังสือแจ้งกองกิจการสภาฯ และทางท่านประธานฯ 

  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ผมอยากให้ท่านประธานช่วยให้ท่านเลขาฯ 

  ท่านได้อ่าน พรบ.ว่าด้วยประมวลกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น 

  มาตราที่ ๙๐ ให้เพื่อนสมาชิกฯ ฟังด้วยครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เดี๋ยวผมจะให้เลขาฯ อ่านมาตรา ๙๐ ให้ที่ประชุมฟัง ท่านสว่างวิทย ์

(นายกอบชัย  พลเสน)  ใน พรบ.กระจายอํานาจใช่ไหมครับ  

สมาชิกสภา อบจ. - พรบ.ประมวลกฎหมายท้องถิ่น มาตรา ๙๐ ขอให้ท่านเลขาฯ อ่าน

(นายสว่างวิทย์  พันธ์ุพฤกษ์)  ให้เพื่อนสมาชิกฯ ฟัง ผมจะได้อภิปรายต่อ 

ประธานสภา อบจ. - เลขาฯ ยังหาไม่เจอ ขอเชิญท่านสว่างวิทย์ เชิญในรายละเอียด 

(นายกอบชัย  พลเสน)  ได้เลยครับ    

สมาชิกสภา อบจ. - ให้เลขาฯ อ่านเองครับ จะได้ฟังกันทุกคน 

นายสว่างวิทย์  พันธ์ุพฤกษ ์     

ประธานสภา อบจ. - ท่านครับ น่าจะมีการหาตรงนี้ไม่เจอ ผมขอผ่านประเด็นตรงน้ีไปก่อน

(นายกอบชัย  พลเสน)  นะครับท่าน 

สมาชิกสภา อบจ. - ผมว่ายังผ่านไม่ได้ เพราะมันเกี่ยวกับการที่เราจะผ่านวาระที่ ๑  

(นายสว่างวิทย์  พันธ์ุพฤกษ์)  ขั้นรับหลักการด้วย ถ้าตัวนี้ไม่สมบูรณ์ วันน้ีงบประมาณพิจารณา

  ไม่ได้ครับ 

ประธานสภา อบจ. - นิติกรครับ ท่านช่วยหาให้ที พรบ.ที่ว่าน้ี ท่านครับ ผมดูในน้ี สุดท้าย

(นายกอบชัย  พลเสน)  มันมาตรา ๘๙ ผมขอท่านลงรายละเอียดนิดครับว่า อ่านข้ออะไร 

  และเพื่ออะไรครับท่าน 

สมาชิกสภา อบจ. - ผมอยากให้ท่านเลขาฯ อ่านเพื่อให้ท่านสมาชิกฯ ฟังเอง เพราะว่า

(นายสว่างวิทย์  พันธ์ุพฤกษ์)  เมื่อก่อนผมเคยถามหลายครั้ง ทางฝ่ายบริหารก็เคยบอกว่ากฎหมาย 

-/ ฉบับน้ี.... 
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  ฉบับนี้ยกเลิกแล้ว เปล่ียนแปลงแล้ว กฎหมายท้องถิ่น ตั้งแต่ พรบ.

  เลือกตั้ง ๒๔๙๘  เปล่ียนมาตลอดเวลาเป็น ๑๐ กว่าเล่มแล้วครับ  

  ผมตามไม่ทัน แต่ละฉบับน้ี ผมไปอบรมเมื่อ ๒-๓ ปีมาน้ี ทางวิทยากร

  ท่านได้แจกให้ผู้ไปอบรม ผมจึงให้ท่านประธานฯ ช่วยให้เลขาฯ อ่าน

  ให้เพื่อนสมาชิกฯ ทุกคนฟังว่า เราจะพิจารณางบประมาณกันวันน้ี 

  ได้หรือไม่  

ประธานสภา อบจ.  - ตอนนี้นะครับ ผมกับรองประธานฯ และเลขาฯ ได้พิจารณาอ่านดูแล้วว่า 

(นายกอบชัย  พลเสน)  พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

  เป็นฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีสุดท้ายแค่ มาตรา ๘๙ 

สมาชิกสภา อบจ. - ครับ เมื่อท่านไม่ได้เตรียมมาผมก็จะอ่านให้เพื่อสมาชิกฯ ฟัง ส่วนทาง

(นายสว่างวิทย์  พันธ์ุพฤกษ์)  ฝ่ายบริหารจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่าน แต่เมื่อท่านยืนยัน ว่าจะ

  นํางบประมาณเท่านี้เข้า เดี๋ยวผมจะอภิปรายต่อ ผมจะอ่านให้เพื่อน

  สมาชิกฯ ฟัง ดังนี้นะครับ  

   ประมวลกฎหมายองค์กรส่วนท้องถิ่น มาตรา ๙๐ การเสนอ 

  สภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือร่างข้อบัญญัติ

  งบประมาณให้ผู้บริหารหรือผู้เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจัดทาํสรุป

  สาระสําคัญของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือร่างงบประมาณที่เสนอ 

  ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 

  ๑๕ วัน ก่อนเสนอสภาท้องถิ่นพิจารณา เพื่อรับฟังความเห็นของ

  ประชาชนในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือร่างงบประมาณ 

  ให้สภาท้องถิ่นคํานึงถึงความเห็นของประชาชนที่ได้เสนอตาม   

  วรรคหนึ่งดว้ย ผมแอบมาดปูระกาศ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

  สุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ไม่เคยมีการปิดประกาศ ผมมาดู

  ในร่างในหนังสือทีท่่านประธานฯ แจ้งในที่ประชุม ทา่นนายกฯ  

-/ แจ้งประธาน.... 



  - ๑๗ - 

 

   แจ้งประธานฯ วันที่ ๘ สิงหาคม ผมให้ข้อมูลไว้อย่างนี้ ท่านจะ

  พิจารณาหรือไม่พจิารณากแ็ล้วแต่ทา่น ส่วนอีกข้อหนึ่งผมจะพว่ง    

  ไปใหเ้ลย มาตรา ๑๑๙  เมื่อส้ินปงีบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่น

  ประกาศรับจา่ยเงินประจําปีงบประมาณที่ส้ินสุดลง  เพื่อเผยแพร่ให้

  ประชาชนทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันส้ินสุดของปีงบประมาณ 

  ให้มีการตรวจสอบการบริหารการคลัง     บัญชีฐานะการเงินหรือ 

  การเงินอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ตามระเบียบ 

  กระทรวงมหาดไทย    กําหนดมาตรา   ๑๒๐    ให้องค์กรปกครอง 

     ส่วนท้องถิ่นจัดการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี เพื่อเผยแพร ่

  ให้ประชาชนทราบเป็นประจําทุกๆ ปี ผมมีมาเรียนให้ทราบ ๓ มาตรานี ้

  ส่วนท่านจะทําหรือไมท่ํา มาตรา ๑๑๙, ๑๒๐ นี้ มีมานาน แต่ผม  

  ไม่เคยเห็นฝ่ายบริหารทําแจ้งให้ประชาชนทราบ และวันนี้งบประมาณ

  ก่อนเข้าสภาฯ  ๑๕ วัน ท่านต้องติดตั้งประกาศให้ประชาชนได้รับรู ้

  รับทราบ ประชาชนจะท้วงติงหรือไม่ แผนงานการบริหารของท่าน

  ตามหน้าที่ข้อบังคับการจัดทํางบประมาณเป็นไปตามทีท่่านเคยแถลง

   ต่อสภาฯ นี้หรือไม่   ผมเรยีนให้เพื่อทราบส่วนท่านจะประชมุต่อ 

   หรือไม่ประชุมต่อ เดี๋ยวค่อยวา่กัน ถึงประชุมต่อผมก็อภิปรายเรื่อง

  งบประมาณ  แต่ผมขอยืนยันว่างบประมาณนี้ ผมยกมือค้านแน่นอน 

  ถึงท่านจะตอบผมได้ทุกกรณีก็แล้วแต่ เพราะผมถือว่าส่วนที่ผมอภิปราย

  ต่อไปแทบทั้งเล่ม ท่านประธานฯ โปรดให้เวลาผมด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณท่านสว่างวิทย์ครับ  ก็วัตถุประสงค์หลักมาตราที่ท่าน 

(นายกอบชัย  พลเสน)  ได้เอ่ยถึงคือต้องการที่จะให้ทางฝ่ายบริหารแจ้งให้กับประชาชน    

  ในท้องถิ่นได้รับทราบด้วยนะครับ   ในแผนงานและในผลงานการ 

-/ ดําเนินงาน.... 

 



  - ๑๘ - 

 

  ดําเนินงานนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านครับ  เรียนเชิญท่านสมาชิกฯ 

  ท่านอื่นที่จะอภิปรายในวาระน้ีครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย

  ต่อไหมครับ  

 - ขอเชิญท่านสว่างวิทย์ครับ 

สมาชิกสภา อบจ. - ผมอยากจะเรียนถามท่านประธานฯ ตกลงทางฝ่ายบริหารจะให ้

(นายสว่างวิทย์  พันธ์ุพฤกษ์)  พิจารณาร่างงบประมาณฉบับนี้ได้หรือไม่  ผมจะได้อภิปรายต่อ   

  และจะได้ไม่เสียเวลาอภิปรายครับ 

ประธานสภา อบจ. - ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ ท่านนายกฯ มอบท่านปลัดนะครับ  

(นายกอบชัย  พลเสน) - ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีครับ 

ปลัด อบจ. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ  ผู้ทรงเกียรต ิ

(นายปรีชา  มสีมศักด์ิ)  ผมขออนุญาตเรียนช้ีแจงเพิ่มเตมิ 

 ประเด็นแรก   เรื่องของร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

       ได้ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ปลัด อบจ. นะครับ เป็นเจ้าหน้าที่

  งบประมาณ     การจัดทํางบประมาณน้ันก็ต้องมีความเข้าใจกนัว่า  

    เราเริ่มทํามาตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเมษายน แต่เนื่องจากว่าชว่งน้ัน

  อยู่ระหว่างมีการเลือกตั้งจนกระทั่งมีการประชุมสภาฯ   และมีการ 

  ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตําแหน่งแม้กระทั่งนายกฯ ได้มีการแถลงนโยบาย 

  การดําเนินการจากส่วนที่รวบรวมจากส่วนราชการต่างๆ หรือองค์กร

  ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ก็ดาํเนนิการเข้าไดต้ามระบบระเบียบ วา่ดว้ย 

  การจัดทําแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดั เป็นแผนพฒันาฯ 

  ๓  ปี  คือปี  ๒๕๕๖,  ๒๕๕๗,  ๒๕๕๘  ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  

  ๓๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมานี้เองนะครับ การจัดทํางบประมาณก็จะต้อง

  นําโครงการจากแผนงานมาเข้าสู่ข้อบัญญัติ  ซึ่งทางด้านฝ่ายบริหาร 

 -/โดยทาง.... 



  - ๑๙ - 

 

  โดยทางท่านนายกฯ ก็ได้จัดทําร่างข้อบัญญัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ส่ง 

  ให้ท่านประธานสภาฯ ซึ่งได้กําหนดไว้ว่าท่านนายกฯ ต้องได้นําเสนอ

  ร่างข้อบัญญัติต่อสภาฯ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ซึ่งทางด้าน

  ผู้บริหารนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกฯ ได้ส่งให้ไปภายในวันที่ 

  ๘ ภายในกําหนดแล้ว ต่อไปว่าเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาฯ นั้น 

  ก็เป็นเรื่องของสภาฯ   ที่จะพิจารณาเห็นชอบในหลักการแห่งร่าง 

  ข้อบัญญัติหรือไม่   ผมก็ขอเรียนท่านว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องเราได้ 

  ดําเนินการถูกต้องแล้ว 

   สําหรับประเด็นที่สอง เกี่ยวว่าเรื่องที่ร่างข้อบัญญัติ ต้อง 

  ปิดประกาศ ขอให้ดูนิดครับว่ามีกฎหมายเฉพาะอยู่ ถ้าร่างข้อบัญญัติ

  โดยทั่วไป อย่างเช่น จะออกเรื่องการจัดเก็บบํารุงท้องที่ การจัดเก็บ

  ภาษีก็ดี หรือภาษีเกี่ยวกับอบจ. ก็ดี หรือเป็นร่างข้อบัญญัติอื่นน้ัน 

  สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องประกาศร่างนั้นให้ประชาชนได้รับทราบ   

  แต่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ันมันมีกฎหมายเฉพาะอยู่ว่าใหจ้ัดทํา

  และให้ผ่านกระบวนการของสภาฯ แล้วเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

  พิจารณา นี้คือเรียนเบ้ืองต้นเป็นอย่างน้ี และเรียนช้ีแจงประกอบการ

  พิจารณาของท่านสมาชิกฯ ส่วนจะรับหลักการหรือไม่ อย่างไร หรือ

  สงสัยประเด็นไหนในร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ก็สามารถสอบถามได้  

  ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ   ผมก็พร้อมที่จะตอบในที่ 

  ประชุมสภาฯ แห่งนี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - ผมก็ได้ใช้วินิจพิจารณาร่วมกบัท่านรองประธานฯ แล้วนะครับ ก็คือ

(นายกอบชัย  พลเสน)  ท่านนายกฯ ได้ลงหนังสือแจ้งประธานสภาฯ วันที่ ๘ สิงหาคม 

  ประธานสภาฯ ก็ลงหนังสือเชิญประชุมวันที่ ๙ สิงหาคม หลังจากน้ัน

  ก็ส่งระเบียบวาระพร้อมให้กับสมาชิกฯ  มีเวลากําหนด   ๓  วัน 

-/ นี้ก็.... 



  - ๒๐ - 

  

  นี้กเ็ป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมายถูกต้อง เพราะฉะนั้นขณะนี้ก็ขอให้ 

  ดําเนินการประชุมอภิปรายต่อได้เลยนะครับ ในวาระน้ีจะมีสมาชิกฯ 

  ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายเพิ่มเติมนะครับ  

 - ขอเชิญท่านสว่างวิทย์ครับ 

สมาชิกสภา อบจ. - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมสว่างวิทย์  พันธุ์พฤกษ์ เขต ๒ 

(นายสว่างวิทย์  พันธ์ุพฤกษ์)  อําเภอศรีประจันต์ครับ ผมพูดอยู่แล้วว่าถ้าผมอ่านมาตรานี้เอง  

   ทางฝ่ายบริหารก็ต้องยืนยันว่ามีกฎหมาย   ยกเว้นกฎหมายลูก 

   กฎหมายอะไรผมไม่เข้าใจ เมื่อกี้น้ีท่านกล่าวว่ามันไม่เกี่ยวกบัญัตติ

   งบประมาณ แต่ในมาตรา ๙๐ ระบุชัด ข้อบัญญัติงบประมาณ

   ท่านว่าไม่ใช่ข้อบัญญัติ งบประมาณได้อย่างไร แต่ถ้าท่านยืนยันว่า

   ท่านจะเสนอต่อสภาฯ ผมไม่ว่าท่าน  เป็นเรื่องของท่าน ทั้งๆ ที่ท่าน

   ก็รู้ว่ามันผิดมาตรา   ๙๐    ตามพรบ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         ผมก็คงจะอภิปรายต่อ แต่ผมก็คงไม่รับรองงบประมาณน้ีแน่นอน 

   เพราะผมไม่ลงมติ    ผมไม่รับรองแน่นอน    ผมประกาศไว้ได้เลย 

          ผมจะขอเรียนเป็นข้อๆ ดังนี้นะครับ ผมตรวจข้อบัญญัติงบประมาณแล้ว 

   หน้า ๔๙ ข้อ ๒.๑.๙  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ทรงไทยประยุกต์ 

   ว่าด้วยวิธทีํางบประมาณ จะต้องมีประมาณการรายละเอียดประกอบ 

   ทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็นหมวดค่าที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง หรือว่าค่าใช้สอย

   ตอบแทน อะไรก็แล้วแต่ ผมดูงบประมาณในวันนีแ้ล้ว  งบประมาณที่

   เกี่ยวกับการอบรมส่งเสริมอะไรก็แล้วแต่ตกร้อยล้าน แต่ละโครงการ 

   ๒๐ ล้าน ๑๐ กว่าล้าน มีตัวหนังสืออยู่แค่ห้าแถว ไม่มีรายละเอียดว่า 

   ๒๐ ล้าน ท่านทําอะไรบ้าง อบรมกี่รุ่นๆ ละกี่คน และผมก็ไม่เคยเห็น

   การเขียนงบประมาณในลกัษณะน้ี ใช้คําว่าสามารถถัวจ่ายได้ ได้นี้คือ

   ชั้นเซียนเขียนข้อกฎหมาย   เขียนข้อบัญญัติ   นี่เขาเรียกว่าค่ายกล 

-/ งบประมาณ 



  - ๒๑ - 

 

 งบประมาณ ไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้ สตง.ก็เอาผิดไม่ได้ เพราะสภาฯ   

 ผ่านให้ท่าน สามารถถัวจ่ายได้ ผมว่าข้อบัญญัตินีม้ันไม่ถูกข้อบัญญัติงบประมาณ 

 ที่ให้ฝ่ายสภาท้องถิ่นหรือสภาระดับชาติพิจารณา ต้องมีประมาณการายละเอียด

 ครบถ้วน ท่านจะตั้งโครงการอะไรก็แล้วแต่ พวกผมในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ    

 ผมต้องสามารถตรวจสอบได้ งบประมาณที่ท่านขอสภาฯ มานี้  โครงการละ 

 ๑๐ ล้าน ๒๐ ล้าน ในน้ีท่านเขียนหนังสือมา  ๕ - ๖ แถวเท่าน้ันเอง จะต้องมี

 ประมาณการงบประมาณว่าท่านจะอบรมอะไร ที่ไหน เงิน ๒๐ ล้าน อบรมกี่รุ่น 

 รุ่นละเท่าไร ที่ไหนบ้าง นี้ท่านนั่งเทียนเขียน หรือดูอย่างไรแล้วค่อยว่ากันทีหลัง 

 ผมไม่เข้าใจและประมาณการแม้กระทั่งหลายส่ิงหลายอย่างเพียงแต่ตดัตัวหนังสือ 

 โครงการจะซ้ําซ้อนหรือไม่ ผมไม่ชี้ชัด แต่ท่านพลิกข้อความ เพื่อไม่ให้เป็นการ

 ซ้ําซ้อนเท่าน้ันเอง ผมดูแล้วผมรู้ผมจึงว่างบประมาณอันนี้ มันไม่ถูกลักษณะ

 วิธีการงบประมาณ งบประมาณ ๖๐๐ กว่าล้าน ไม่มีประมาณการ มีแต่หมวด  

 ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง แม้กระทั่งหมวดเงินอุดหนุน เมื่อก่อนสมัยนายกองค์การ

 บริหารส่วนจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายกโดยตาํแหน่งน้ัน    

 เที่ยวนั้นเข้มงวดมากโดยกฎหมาย ผมเคยเป็นคณะกรรมการการคลัง เงินอดุหนุน

 กีฬา ขาดถุงเท้าคู่เดียวราคา ๒๐ บาท ยังหาตัวเลขแทบตาย แต่นี่ไม่มีอะไรเลย 

 อุดหนนุกี่สิบล้านก็ไม่มีรายละเอียด    โครงการจริงเท่าไรก็ไม่มีรายละเอียด  

 แล้วพวกผมจะพิจารณากันอย่างไร แล้วใช้คําสามารถถัวจ่ายได้ นี่คือค่ายกล

 งบประมาณ คนเขียนนี่ช้ันเซียนครับ เขียนได้เก่งมาก ผมยอมรบัว่าเขียนไดเ้ก่งมาก 

 แต่ผมคงไม่เห็นด้วย ผมยืนยันค้านคําว่า ถัวจ่ายได้ ยืนยันคําว่าไม่มีประมาณการ

 ในแต่ละโครงการ ผมจะอ่านรายละเอียดไป ผมพับไว้เต็มเล่ม ยังไม่อยากอ่าน 

 เสียเวลา อาจจะอ่านเป็นข้อสองข้อ แม้กระทั่งโครงการก่อสร้างพื้นฐานนั้น    

 ผมไม่ทราบว่าท่านเอาพื้นฐานการประมาณการวัสดุก่อสร้างมาจากไหน เมื่อก่อน

 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด    โดยตําแหน่งนั้น 

-/ ท่านให้.... 



  - ๒๒ - 

 

  ท่านให้โยธาธิการจังหวดัประสานงานกับคณะกรรมการการคลังของสภาฯ เป็นผู้

 กําหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ตําบล อําเภอ ใกล้แหล่งวัตถุดิบนั้น  ค่าขนย้าย 

 ตีสิบกิโลแรกเป็นมาตรฐานเท่ากันทุกอําเภอ อําเภอไหนเลย ๑๐ กิโล คิดเป็น

 อําเภอไป อําเภอไหนไม่เกิน ๑๐ กิโล ก็คือราคาตั้งฐานไว้ สมมุติว่าตั้งฐานไว้  

 ๕๐ บาท/คิว อําเภอน้ัน ๑๕ กิโล ก็คิดบวกไปอีก ๕ กิโล แต่ในอําเภอที่ไม่เกิน 

 ๑๐ กิโล ก็คือมาตรฐาน ๕๐ บาท แต่เดี๋ยวนี้ผมแปลกใจเหลือเกินว่าอําเภอที่  

 อยู่ไกลแหล่งวัตถุดิบในการก่อสร้าง กลับได้ลดราคางบประมาณที่ถูกกว่าอําเภอ

 ที่มีโรงงานวัตถุดิบ ยกตัวอย่างโรงงานโม่หิน อําเภออู่ทอง อําเภอด่านช้าง      

 ผมดูในประมาณการ  Cape seal  ถนน  Cape seal  ลาดยาง  Cape seal 

 บางอําเภอได้ตารางเมตรละ ๒๙๐, ๒๘๐ แต่อําเภอด่านช้าง อู่ทอง ได้ ๓๐๐ กว่า

 ๔๐๐ กว่า ผมตามดูในประมาณการ ก็ชั้นเซียนอีกละครับ เขียนกฎหมาย    

 เขียนประมาณการ รองพื้นด้วยวัสดุลูกรัง ด่านช้าง อู่ทอง เป็นแหล่งที่บ่อลูกรัง  

 มีโรงโม่หิน  แต่ได้ราคาเท่ากับศรีประจันต ์ สามชุก เมือง ซึ่งต้องขนส่งไกลๆ   

 ค่าบรรทุกคิวละ  ๑๐๐ บาท ยังทําแทบไม่ได้ แต่ราคาวัตถุดิบ กลับเท่ากัน     

 แต่การประเมินโครงการ กลับได้เปรียบอําเภอที่อยู่ไกลด้วย อําเภออยู่ไกลไม่มี

 ประมาณการรองพื้นฐาน แต่อาํเภอที่อยู่ใกล้บ่อลูกรังใกล้บ่อหินมีการประมาณการ

 พื้นฐานไว้เยอะ ได้ตาราง เมตรละ ๓๐๐ – ๔๐๐ กว่า Cape seal อะไรครับ 

 เมื่อก่อนตารางเมตรละ ๕๐ ตอนน้ีโอเค ๙๘ บาท ผมไม่ว่า ยางขึ้นมาร่วม   

 ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่วัสดุรองพื้น การปรับพื้นฐาน ทั้งอําเภอด่านช้าง อู่ทอง  

 เป็นอําเภอที่อยู่ที่ดอน อําเภอศรีประจันต์ บางปลาม้า เมือง เป็นอําเภอที่อยู่    

 ที่ลุ่ม เคยน้ําท่วม แต่ไม่มีการยกระดับ ปรับพื้นฐาน ตารางเมตรละ ๒๐๐ กว่า 

 แต่อู่ทอง ด่านช้าง ตารางเมตรละ ๓๐๐ กว่า ผมอยากจะถามว่าท่านคิดอย่างไร 

 กับการตั้งราคาประมาณการของวัสดุการก่อสร้าง โครงการ ๔๐๐ กว่า แถมได้

 อําเภอละ ๔  -  ๕  โครงการ  อําเภออื่นได้โครงการเดียว  มันแปลก  ผมไม่เข้าใจ 

-/ แต่ผม.... 



  - ๒๓ - 

 

    แต่ผมไม่ซีเรียสเรื่องนั้น ผมมีหน้าทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ผมก็พูดตามข้อเท็จจริง

 ที่ผมได้มา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อะไรต่อมิอะไร ผมจะขอสงวนคําแปรญัตติ

 และอภิปรายวาระ ๒  ด้วยครับท่านประธานฯ  ท่านจะแก้ไข ไม่แก้ไขอย่างไร 

 ท่านจะมีรายละเอียดมาให้ผมดูหรือไม่มี    ผมขอสงวนคําแปรญัตติไว้ด้วย 

       ท่านประธานฯ  ผมจะอภิปรายวาระ  ๒  อีก   และฝากเรียนคณะกรรมการ 

 รับแปรญัตติด้วย ผมมาทุกวันครับ ท่านจะเสนอกี่วันได้ ท่านทําหน้าที่ท่านให้

 สมบูรณ์ ผมจะมาถามรายละเอยีดคณะกรรมการรับแปรญตัต ิ ท่านคณะกรรมการ 

 แปรญัตติต้องทําหนังสือแจ้งฝ่ายบริหารขอรายละเอียดมาทั้งหมด ทุกโครงการ 

 วันนี้ขั้นรับหลักการผมไม่อภิปรายมาก เดี๋ยววาระ ๒ ผมขอสงวนคําแปรญัตตินะครับ

 ท่านประธานฯ วาระ ๒ ผมจะขออภิปรายต่อ วันน้ีผมชี้ให้ดูอย่างโครงการ 

 หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง ประมาณการราคาไม่เท่ากัน และผมก็เปิดไปเจอ

 เงินเดือนอีกแล้ว หมวดเงินเดือนปี ๒๕๕๕ มีอัตราว่าง ๖๒ อัตรา ปี ๒๕๕๖     

 มีอัตราว่าง   ๑๒๖   อัตรา    ผมถามว่าน่ีคือการซ่อนงบประมาณหรือเปล่า 

      เพราะท่านตั้งไว้และท่านไม่ได้บรรจุไว้    ปลายปีท่านจะโอนทําอะไรก็ได้  

 และโครงการต่างๆ ที่ท่านตั้งซ่อนๆ ไว้ อบรมอะไร ๒๐ - ๓๐ ล้าน ในขั้น       

 รบัแปรญัตติ    ผมจะมาน่ังกับคณะกรรมการรับแปรญัตติ    ให้ท่านช่วยขอ 

 รายละเอียดทางฝ่ายบริหารให้ผมดูด้วย และผมจะอภิปราย ขอสงวนคําแปรญัตติ

 ในวาระ   ๒   ด้วย    ท่านประธานฯ   ต้องให้ผมอภิปราย    เพราะผมขอสงวน 

 คําแปรญัตติไว้แล้ว ที่ผมว่าซ่อนงบประมาณไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของ

 ฝ่ายนิติบัญญัติ   ตั้งๆ ไป   ไม่มีประมาณการ    ถ้าประจําปีมีประมาณการ 

            ถ้าเปล่ียนแปลงที่เข้ามาวาระ ๔ วาระ ๕ ไม่มีประมาณการเลยครับ เดี๋ยวผมจะ 

 ชี้ให้ดูว่าจุดที่ท่านอยากซ่อนงบประมาณไว้ เพื่อมาเปล่ียนปลายปี มันดีอย่างไร 

 ขอบคุณมากครับ 

-/ ประธานสภา.... 

 



  - ๒๔ - 

 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับ จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายเพิ่มเตมิไหมครับ  

(นายกอบชัย  พลเสน)  - ขอเชิญท่านสว่างวิทย์ครับ 

สมาชกิสภา อบจ. - ลืมไป ผมตั้งใจมาพดู ลืมพูด ขอโทษด้วยท่านประธานฯ ผมไปหาเสียง 

(นายสว่างวิทย์  พันธ์ุพฤกษ์) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งน้ี ผมได้รับคําถามจาก

 ราษฎรในเขต ๒ พื้นที่อําเภอศรีประจันต์เยอะเหลือเกิน ว่าทําไมสจ.

 ไปเที่ยวเมืองนอกกันทุกปีเลยเหรอ กฎหมายห้าม ไปไม่ได้แล้ว ทําไม

 ปีที่แล้วก็ยังไป ฉันรู้นะว่าสถาบันราชภัฏสวนดุสิตเขากล้าทําเรื่อง  

 ให้เขามีเงินเหลือไปเที่ยว ผมบอกว่าไม่มี ถ้าเมื่อก่อนปล่อยปลา    

 ขึ้นเครื่องบิน อาจจะมีบ้าง พอรู้ บางที่บอกว่าท่าน สจ. ฝากบอก 

 ท่านนายกฯ ด้วยนะ ปลา ถ้าปล่อย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในแม่ท่าจีน 

 ปลาไม่มีที่ว่ายน้ําแล้ว เงินหกล้าน หลายสิบล้านตัวนะครับ ส่วนมาก

 จะเป็นปลาตะเพียน ตัวละ ๕ สตางค์ ๑๐ สตางค์ ปลาสวายก็นิดหน่อย 

 ตัวละ ๑ บาท มีไม่มาก ส่วนมากจะเป็นปลาตะเพียน ปล่อยเยอะ 

 ชาวบ้านฝากบอก ถ้าปล่อยเต็ม ฉันลงข่ายแถบจะลงจับได้เลย ก็ฝาก

 ไว้ดว้ย แล้วโครงการต่างๆ มพีรรคพวกเขาฝากบอกฝ่ายบริหารด้วยวา่ 

 ถ้าขืนไปอบรมแล้วพาคนไปเที่ยวเมืองนอก ทั้งๆ ที่รัฐบาลเขาห้าม 

 ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนี้กล้าจริงๆ   ทําโครงการให้เขาไปเที่ยว 

  เมืองนอกกันได้ ครับ ขอบคุณคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - เชิญสมาชิกฯ ที่จะอภิปราย ขอเชิญครับ ทางฝ่ายบริหารมีข้อใด 

(นายกอบชัย  พลเสน)  อภิปรายชี้แจงข้อนี้ไหมครับ   ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ     

  ท่านสมาชิกฯ ครับ ถ้าอย่างนั้นผมจะดําเนินการต่อขอมติที่ประชุม 

 - ท่านใดรับหลักการแห่งรา่งข้อบญัญัติองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั เรื่อง

  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๖ โปรดยกมือ

  ข้ึนครับ ท่านที่รับหลักการนะครับ เลขาช่วยนับด้วยครับ 

-/ เลขา.... 



  - ๒๕ - 

 

เลขานุการสภา อบจ. - เห็นชอบ ๒๑ เสียง 

(นางสาวกรกันยา  เกษรักษ์)   

ประธานสภา อบจ.  - ท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(นายกอบชัย  พลเสน)  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖       

  โปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ เลขาช่วยนับด้วยครับ 

เลขานุการสภา อบจ. - ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง 

(นางสาวกรกันยา  เกษรักษ์)   

ประธานสภา อบจ. - ณ วาระนี ้มติที่ประชุมโดยเสียงส่วนใหญ่ มีมติเห็นชอบให้รับหลักการ 

(นายกอบชยั  พลเสน)  แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวาระที่ ๑ ผมขอสรุปมติที่ประชุม

  เลยนะครับ 

มติที่ประชมุ - สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี มีมติเห็นชอบรับหลักการ

  แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยเสียงส่วนใหญ่ ดังนี ้

- เห็นชอบ  ๒๑  เสียง 

- ไม่เห็นชอบ  ๑ เสียง 

เลขานุการสภา อบจ. - ร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณ 

(นางสาวกรกันยา  เกษรักษ์)  รายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ ที่สภาลงมติรับหลักการ ในวาระที่ ๑ 

  แล้วนั้น จะส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ พิจารณา

  แปรญัตติ โดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่ รับคําแปรญัตติและการ

  แปรญัตติไวด้้วยตามข้อบังคับ ข้อ ๔๙  

 - ขอเชิญท่านประธานฯ 

ประธานสภา อบจ. - เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอนต่อไปจะขอแจ้ง 

(นายกอบชัย  พลเสน)  ที่ประชุมพิจารณาดังน้ี 

-/ ๑. ให้สภา.... 



  - ๒๖ - 

 

   ๑. ให้สภาเป็นผู้กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติ

  และพิจารณา แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ 

   ๒. ให้คณะกรรมการแปรญัตติรา่งข้อบัญญัติเป็นผู้รับ

  คําแปรญัตติของสมาชิกฯ 

  ๓. ให้สภากําหนดสถานที่ๆรับคําแปรญัตติและพิจารณา  

 แปรญัตติของสมาชิกฯ ที่ต้องการแปรญัตตินี้ 

  ๔. ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

       ส่งร่างข้อบัญญัติที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ

 ร่างข้อบัญญัติแล้วนั้น ให้กับประธานสภา อบจ. สุพรรณบุรี ต่อไป 

 ๕. ประธานสภาฯ นัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และจะได้ส่งบันทึกที่ผ่านการ

  พิจารณาคณะกรรมการแปรญตัติ  ก่อนการประชุม ๓ วัน  แต่ถ้ามี 

  เหตุจําเป็นเร่งด่วนก็จะส่งร่างข้อบัญญัติให้กับสมาชิกสภาฯ         

  ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง เป็นไปตามข้อที่  ๒๓  และข้อ  ๕๐  แห่ง

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 - ขอเชิญท่านสมาชิกฯ กําหนดระยะเวลา สถานที่ ที่จะรับคําแปรญัตติ 

 - ขอเชิญท่านสุชาติ กล่ินจุ่นครับ 

สมาชิกสภา อบจ.  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอเสนอกําหนด 

(นายสุชาติ  กลิ่นจุ่น) ระยะเวลาและสถานที่ รับคําแปรญัตติและพิจารณาคําแปรญัตต ิ

  ๑. ขอเสนอคําแปรญัตติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี

 พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มตั่งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๙ 

 สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เวลา 

-/ ๑๐ วันทําการ... 

 



  - ๒๗ - 

 

        ๑๐ วันทําการ และพิจารณาคาํแปรญัตติร่างข้อบัญญัต ิ ในวันที่ ๓๐ 

 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  

  ๒.  คณะกรรมการแปรญัตติ ไดแ้ก่ คณะกรรมการแปรญตัติ

 ร่างข้อบัญญัติ  

  ๓.  ให้สมาชิกยื่นคําแปรญัตตภิายในกําหนดเวลาตามข้อที่ ๑ 

 สมาชิกฯ ท่านใดที่ต้องการแก้ไขร่างข้อบัญญัติให้เสนอคําแปรญัตติ

 ให้กับคณะกรรมการแปรญัตตใินวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ข้างต้น 

  ๔.  ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติ

 พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น ยื่นต่อประธานสภาองค์การ

 บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

 - ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณท่านสุชาติครับ ท่านได้เสนอเรื่องของการแปรญัตติแล้วครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน) - ขอเชิญเลขานุการฯ ครับ 

เลขานุการสภา อบจ.  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภา 

(นางสาวกรกันยา  เกษรักษ์) ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔     

 ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พจิารณาแล้ว จะตอ้งเสนอ

 ร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ พร้อมทั้ง

 รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานน้ัน

 อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มี หรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอน หรือ

 ข้อใดบ้าง  การแปรญัตตแิละมตขิองคณะกรรมการแปรญัตติ เกีย่วดว้ย

 มตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตต ิ

 ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย 

-/ ประธานสภา... 

 



  - ๒๘ - 

  

ประธานสภา อบจ. - ขอประทานอภยัครับ เลขาฯ ผมขอดําเนินการให้ถูกตามระเบยีบวาระ 

(นายกอบชัย  พลเสน) เมื่อสักครู่ท่านสุชาติ ท่านได้เสนอเรื่องของการแปรญัตติ ผมขออภัย 

 ผมข้ามขั้นตอนไป หลังจากเสนอแล้ว ต้องมีผู้รบัรองด้วยครบั ขอผู้

 รับรองด้วยครับ ที่ท่านสุชาติเสนอ ขอบคุณครับ มีสมาชิกฯ ท่านใด

 เสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีก็จะใช้ระยะเวลา สถานที่ ตามที่

 ท่านสุชาติ กล่ินจุ่น เป็นผู้เสนอนะครับ  

มติที่ประชุม  ๑. การเสนอคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ 

 รายจ่ายประจําปีพ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มตั่งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

  ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น.   ถึง  ๑๖.๓๐ น.    

   เวลา ๑๐ วันทําการ และพิจารณาคําแปรญตัติร่างข้อบัญญัติ          

 ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  

 ๑๖.๓๐ น.  

  ๒.  คณะกรรมการแปรญัตติ ไดแ้ก่ คณะกรรมการแปรญตัติ

 ร่างข้อบัญญัติ  

  ๓. ให้สมาชิกยื่นคําแปรญัตติภายในกําหนดเวลาตามข้อที่ ๑   

  ณ ห้องสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้นล่าง)   

 สมาชิกฯ ท่านใดที่ต้องการแก้ไขร่างข้อบัญญัติให้เสนอคําแปรญัตติ

 ให้กับคณะกรรมการแปรญัตตใินวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ข้างต้น 

  ๔. ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติ

 พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น ยื่นต่อประธานสภาองค์การ

 บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

ประธานสภา อบจ. - ขอเชิญเลขานุการสภา อบจ. 

(นายกอบชัย  พลเสน) 

-/ เลขานุการ.... 



  - ๒๙ - 

 

เลขานุการสภา อบจ.  - การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน 

(นางสาวกรกันยา  เกษรักษ์) คําแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาฯท้องถิ่นส่งรายงานนั้น 

 แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีชั่วโมง ก่อนวันประชุม 

 พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพจิารณาเป็นการด่วน  

 - ขอเชิญท่านประธานฯ  

ประธานสภา อบจ. - เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามระยะเวลาที่ระเบียบกําหนดไว้ จะให ้

(นายกอบชัย  พลเสน)  ร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศใช้  

  ให้ทันกอ่นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นี้ จะขอกําหนดนัดวันประชุม

  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สมัยสามัญประจําปี 

   พ.ศ.  ๒๕๕๕  สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ กําหนดแปรญัตติ  ๑๐ วันทําการ 

  ฉะน้ันที่ท่านเสนอมา ๓๑ สิงหาคม หลังจากน้ันเราต้องกําหนด    

  นัดประชุม จะประชุมเปน็ครั้งที่ ๒ ต้องไปเดือนกันยายน ขอกําหนด 

  เป็นวันพุธที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้มีเวลาที่จะส่งหนังสือ 

  และเอกสารต่างๆ ให้กับท่านสมาชิกฯ ด้วย ๓ วันทําการ อันนี้ 

  ตามระเบียบครับ     ขอกําหนดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน 

  จังหวดัสุพรรณบุรี  สมัยสามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สมัยที่สอง  

  ครั้งที่ ๒ กําหนดเป็นวันที่ ๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็น 

  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ เป็นลําดับต่อไป  

 - ขอเรียนเชิญท่านสุรัตน์ครับ 

สมาชิกสภา อบจ. - ท่านประธานฯ ครับ ผมสุรัตน์ จันทร์สว่าง สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓ 

(นายสุรัตน์  จันทรส์ว่าง) อําเภอสองพี่น้อง ท่านประธานฯ ลองทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่า กําหนด

 วันแปรญัตตินั้นวันที่เท่าไหร่   แล้วก็สถานที่   ที่ไหน   อย่างไร  

    ขอบคุณครับ 

-/ ประธานสภา.... 



  - ๓๐ - 

 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณท่านครับ ผมจะทบทวนนะครับ กําหนดระยะเวลาในการ 

(นายกอบชัย  พลเสน)  เสนอคําแปรญัตติและพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวันที่   ๑๖ 

   สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 

  ทั้งน้ีนับแล้วได้ ๑๐ วันทําการ หลังจากน้ันก็จะพิจารณาคําแปรญัตติ

  ร่างข้อบัญญัติในวันถัดไปก็คือ วันที่ ๓๐ สิงหาคม เวลา ๐๘.๓๐ น. 

  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ใช้เวลาตรงน้ี ๑ วัน หลังจากน้ันแล้วประธาน

  คณะกรรมการแปรญัตติท่านต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ พร้อมทั้งรายงาน 

  และความเห็นต่อประธานสภาฯ ในวันถัดไปอีก ก็คือ ๓๑ สิงหาคม

  หลังจากน้ัน ก็จะได้ทําการส่งหนังสือและระเบียบวาระเชิญประชุม

  สมาชิกฯ ก็เลยกําหนดเป็นวันที่ ๕ กันยายน เป็นการประชุมสมัย   

  ที่สอง ครั้งที่สอง เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาฯ แห่งนี้     

 - ขอเชิญท่านสุรัตน์ครับ  

สมาชิกสภา อบจ. - สถานที่ แปรญัตติที่ไหนไม่ทราบครับ 

(นายสุรัตน์  จันทรส์ว่าง) 

ประธานสภา อบจ. - สถานที่แปรญัตติครับ เราใช้ห้องที่ทําการสภาฯ ชั้นล่าง ณ โอกาส 

(นายกอบชัย  พลเสน)  ตรงน้ีถือว่าท่านสมาชิกฯ   ที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบทั่วกันแล้ว 

   แล้วก็จะแจ้งให้กับสมาชิกฯ    ที่ไม่ได้เข้าประชุมครั้งน้ีด้วยให้ได้ 

  รับทราบ ลําดับต่อไปจะเป็นระเบียบการประชุมวาระที่ ๔ ครับ 

ระเบียบวาระที ่๔  - ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด 

  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสรา้ง) 

-/ ประธานสภา.... 

 

 

 



  - ๓๑ - 

 

ประธานสภา อบจ. - ระเบียบวาระที่ ๔ เป็นเรื่องญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

(นายกอบชัย  พลเสน)  รายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ิน และส่ิงก่อสร้าง)  

 - ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี 

  เป็นผู้เสนอญัตติ เชิญครับ 

นายก อบจ. - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานฯ และท่านสมาชิกฯ 

(นายบุญช ู จันทร์สุวรรณ)  ผู้ทรงเกียรติ ผมขออนุญาตให้ท่านรองนายกฯ เป็นผู้เสนอครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ขอเชิญท่านรองนายกฯ ครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน) 

รองนายก อบจ.  - ท่านประธานฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   กระผม 

(นายสุวัฒน์  จันทรส์ว่าง)  สุวัฒน์  จันทร์สว่างรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี

  ขออนุญาตเสนอญตัตขิองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี
 

ญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี 
 

เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

        ในหมวดค่าครุภณัฑ์ ทีด่ิน และส่ิงก่อสร้าง) 
 

เรยีน  ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
 

 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีมติเห็นชอบและผู้ว่าราชการจังหวัด

สุพรรณบุรี ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง งบประมาณ

รายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยโอนลดงบประมาณบางรายการและนําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง จํานวน ๒๑ รายการ ที่ส่งมาพร้อมนี ้

-/ ทั้งน้ี.... 

 



  - ๓๒ - 

 

      ทั้งน้ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเตมิทุกฉบับ ข้อ ๒๗ กําหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ “การโอนงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและส่ิงก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไป 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

                 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนดไว้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึง

เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังกล่าวข้างต้น   

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

      (ลงช่ือ)     บุญชู  จันทร์สุวรรณ 

        (นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ) 

      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
     

ประธานสภา อบจ. - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือมีข้อสอบถามเกี่ยวกับญัตติแห่งนี ้

(นายกอบชัย  พลเสน)  เป็นเรื่องของการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๕ 

  ซึ่งเป็นการตั้งจ่าย ไปเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ ์ ที่ดิน 

  และส่ิงก่อสร้าง ตามรายละเอียดทีท่่านมีอยู่แล้วครับ ถ้ามีก็ขอเชิญ

  ท่านสมาชิกฯ ครับ  

 - ขอเชิญท่านสว่างวิทย์  พันธุ์พฤกษ์ 

สมาชิกสภา อบจ. - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมสว่างวิทย์  พันธุ์พฤกษ์ เขต ๒ 

(นายสว่างวิทย์  พันธ์ุพฤกษ์)  อําเภอศรีประจันต์   อย่างที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ตอนรับหลักการว่า 

   โครงการนี้ตั้งเผ่ือไว้เปล่ียน ตรวจสอบไม่ได้ เพราะไม่มีประมาณการ 

  ผมถามวา่ทําไม ไม่ทาํประมาณการมาให้เรยีบรอ้ย เพราะงบประมาณ 

   เปล่ียนแปลงนี้ มันไม่มีวาระ ๒, ๓ ไม่มีการแปรญัตติ ผมไม่เข้าใจ  

   จะเป็นหมวดค่าที่ดินหรือส่ิงก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่   ผมยกตัวอย่าง 

   หน้า ๘  

-/ โครงการเดิม.... 

 



  - ๓๓ - 

 

  โครงการเดิม ๔. สํานักปลัดฯ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑) 

 ลําดับที่    ๑.๑.๓๑   ประเภท   ค่าใช้จ่ายตามโครงการทดลองต้นแบบหมู่บ้าน 

    อยู่เย็นเป็นสุข  ตั้งไว้  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข ขอโอนลด

 จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการตั้งใหม่  

  โครงการใหม่ ๔. สํานักปลัดฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน  และส่ิงก่อสร้าง 

 ๑)  ประเภทค่าจัดทําประติมากรรมรูปป้ันแย้    ตั้งไว้    ๑,๕๐๐,๐๐๐    บาท     

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประติมากรรม รูปป้ันแย้ ณ บริเวณหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ 

 ตําบลหนองสะเดา อําเภอสามชุก จงัหวัดสุพรรณบุร ี โครงสร้างประติมากรรม   

 รูปปั้นทําดว้ยปูนเสรมิเหล็ก ขนาดความสูงของประติมากรรมรูปปั้นแย้ไม่น้อยกว่า 

 ๖ เมตร ลักษณะแย้มีความยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 ของจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน ๒ ตัวๆ ละ ๗๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 

 ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 สุพรรณบุรกีําหนด แต่ท่านไม่มีประมาณการ ไม่มีรูปแบบมาให้พวกผมดูเลย 

 อําเภอศรีประจันต์ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ ตําบลวังหว้า เป็นหมู่บ้านแย้ต้นแบบ     

 เป็นโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง คู่กับหมู่ที่ ๖ ตําบลบ้านกร่าง หมู่บ้าน

 โพธิ์ศรีเจริญ แย้เยอะมากแตไ่ม่เคยได้รับการเหลียวแล ตอนน้ีก็เลยซบเซาไป 

 ตอนน้ีหมู่บ้านวัดเกาะ เคยได้รางวัลรถไถนาครับ  หมู่บ้านต้นแบบดีเด่นร่วมกับ

 แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของวัดโพธิศ์รีเจริญ หมู่ที่ ๖  ตําบลบ้านกร่าง

 โครงการนี้ผมว่า ผมไม่ได้ขัดท่านครับ ท่านจะทําอะไรทําไป แต่ผมว่างบประมาณ

 ตัวละ ๗๕๐,๐๐๐ บาท นี้ ยาว ๖ เมตรนี้ ปั้นปูนนี้ ผมว่ามันแพง นี่หล่อทองเหลือง 

 ยังได้เลยครับ หล่อทองเหลืองเถอะครับ ทนด้วย หล่อทองเหลืองรมดําเลย  

 แต่งรปูแย้นิดหน่อย สวยทนเป็น ๑๐ ปี ๒๐ ปี ลูกหลานเกิด ยังมาดูได้เลย    

 เราอาจจะไปก่อนแย้พัง ผมอยากเสนอว่า ถ้าเป็นโลหะทองเหลือง อะไรก็ได้ 

-/ ตัวละ.... 

 



  - ๓๔ - 

 

    ตัวละ ๗๕๐,๐๐๐ บาท รูปปั้นนี้หมูเหลือเกิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท อยากจะนําเสนอ

 ไว้อย่างน้ีครับ 

  โครงการเดิม   ๖.   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

            หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ  ๑)   ลําดับที่  ๑.๑.๑๒  ประเภทค่าใช้จ่าย 

    ตามโครงการธรรมศึกษาตั้งไว้ ๙,๒๒๕,๒๐๐   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

 โครงการธรรมศึกษา ขอโอนลดจํานวน  ๘๔๘,๐๐๐  บาท  

  โครงการใหม่  ๖.  กองช่างหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

 ๑) ประเภทขุดลอกคูระบายน้ํา ตั้งไว้  ๑๔๘,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอก

 คูระบายน้ํา หมู่ ๕ ตําบลสนามคลี ถึงเขตหมู่ ๔ ตําบลตลิ่งชัน  อําเภอเมือง 

 จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิมขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย     

 ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ระยะทางยาว ๒,๕๐๐ เมตร ดําเนินการขุดลอก   

 ตามสภาพความกว้าง ปากคูเดมิกว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ก้นคูกวา้งเฉล่ีย  ๓ เมตร   

 ลึกเฉล่ีย ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๕๐๐ เมตร ปริมาตรหินหรือดินครับ      

 ท่านขดุหินหรือขดุดิน ถา้ปริมาตรดิน ผมอยากจะถามว่าท่านขดุหินหรือขุดดินแน่ 

 ถ้าหินจะได้ให้คิวละ ๒๐๐ ขุด ดินนี้ขุดลอก ๔,๓๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ย

 ปรับแต่งดินขุดให้เรียบร้อย เป็นเงิน ๑๔๘,๐๐๐ บาท ผมไม่ทราบว่าช่าง     

 คนไหนเป็นคนคิด ประมาณการเดิมนี้ ดิน ๖ หมื่นคิวครับ ขุดใหม่ของเดิมด้วย    

 ขุดใหม่ด้วย เพิ่งได้ ๓ หมื่นกว่าคิวเท่านั้นเอง แต่ของเดมิ ๖ หมืน่คิวครับ  ลึกเฉล่ีย

 ๒ เมตรครึ่ง ผมอยากจะให้ช่างที่คิดโครงการนี้ช่วยตอบด้วย ปริมาตรดิน 

 ๔,๓๗๕ ปริมาตรดินเก่าสภาพเดิมนี้ ๖ หมื่นคิว ขุดใหม่ เหลือ ๓ หมื่นกว่าคิว 

 ของเก่าด้วย มันเป็นไปได้หรอ นี่ไม่ต้องขุดยังมีกําไรเลยครับ ผมอยากจะให้ช่าง 

 ที่ประมาณการโครงการน้ีชี้แจงผมด้วยครับ เดี๋ยวผมจะถามต่อ 

-/ ประธานสภา... 

 

 



  - ๓๕ - 

 

ประธานสภา อบจ. - ก่อนที่จะให้ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใด 

(นายกอบชัย  พลเสน)  จะอภิปรายหรือมีข้อซักถามอีกไหมครับ  

 - ขอเชิญท่านสว่างวิทย์  พันธุ์พฤกษ์  

สมาชิกสภา อบจ. - ท่านประธานฯ เร่งก็โอเค ผมถามต่อเลย โครงการนี้เป็นที่น่าสังเกต 

(นายสว่างวิทย์  พันธุ์พฤกษ์)  รายการเดียวกันน้ี   ขุดลอกเหมืองอีก   ๑๑    สายท่านประธานฯ 

           รู้ไหมครับ    เฉลี่ยความลึกเดิม   ๕๐    ซม.  เท่ากันหมดเลยครับ 

         ท่านนั่งเทียน   หรือท่านสํารวจจริงครับ    ผมไม่เข้าใจ    ผมไม่เชื่อ  

  เหมือง  ๑๑ เส้นนี้ ความลึกเดิมเท่ากันหมด แต่นี้คิดเนื้อดิน ไม่ผิดครับ 

  ผมคํานวณแล้ว   เนื้อดินไม่ผิด   แต่เป็นที่น่าสังเกตครับ   ว่าท่านตั้ง 

    ความลึกเฉล่ียเหมอืง ๑๑ เส้น ๕๐ ซม. เดิมเทา่กันหมดเป็นที่นา่สังเกต  

  ท่านนั่งเทียน มาหน้า ๑๕ ครับ นี้โครงการของโรงเรียนเก่าผม 

      โครงการเดิม ๑๐. กองช่างหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน     

   และส่ิงก่อสร้าง ๑) ลําดับที่ ๒.๑.๑๓ ประเภท ก่อสรา้งประตูระบายน้ํา 

   ตั้งไว้ ๔๔๑,๘๐๐ บาท เพื่อเป็นก่อสร้างประตูระบายน้ํา หมู่ ๔    

   บ้านท่าคอย ตําบลบางงาม อําเภอศรีประจันต ์  ถึงหมู่ ๑ ตําบลไร่รถ 

   อําเภอดอนเจดีย์ ขนาดกว้าง 1 เมตร จํานวน ๒ บาน  ขอยกเลิก

   โครงการจํานวน  ๔๔๑,๘๐๐  บาท 

    โครงการใหม่ ๑๐. สํานักปลัดฯหมวดค่าครุภัณฑ ์  

   ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง ๑) ประเภท  โครงการก่อสร้างรั้วตาข่าย  

   สนามฟุตซอล ตั้งไว้ ๒๐๕,๑๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง      

   รั้วตาข่ายสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๒๔ เมตร ศูนย์ฝึกกีฬา   

   อําเภอศรีประจันต์ ตําบลศรีประจันต์ อําเภอศรีประจันต์ ตามแบบ

   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    โครงการนี้ที่ผมถาม 

       ชุดนีท้ั้งชุดไม่มีประมาณการของโครงการเลยแม้แต่โครงการเดยีว 

-/ แต่ผม.... 



  - ๓๖ - 

 

  แต่ผมจะถามเฉพาะโครงการทีม่ันผิดสังเกต ท่านมีความกวา้ง ๒๔ เมตร    

 ความยาวไม่มีตาข่ายใช้กี่ตารางเมตร ตาข่ายตากว้างเท่าไหร่ โรงเรียนศรีประจันต์

 เมธีประมุข ผมศิษย์เก่าเมธีประมุข รุ่น ๓ ผมต้องสนใจหน่อย ผมจะได้ไปบอกครู 

 อาจารย์ถูก   แล้วก็มา  ๒)  ประเภทโครงการทาสีตีเส้นพื้นสนามวอลเลย์บอล 

   ตั้งไว้ ๒๓๖,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง รั้วตาข่ายสนามฟุตซอล     

 ขนาด ๒๔ เมตร ศูนย์กีฬา อําเภอศรีประจันต์ ตามแบบขององค์การบริหาร 

 ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน  ๒๓๖,๗๐๐ บาท ตั้ง ๒ โครงการเลยหรือครับ 

 เบิก ๒ เด้งเลย ผมไม่เข้าใจพิมพ์โครงการอย่างน้ีเข้ามาสภาฯได้อย่างไร         

 ผมว่าโครงการนี ้ รายละเอียดขึ้นต้นดี โครงการทาสีตีเส้นพื้นสนามวอลเลย์บอล

 แต่พอมา รายละเอียดก่อสร้างรั้วตาข่าย ๒๓๖,๗๐๐ บาท นี้ปริมาณความกว้าง 

 ๒๔ เมตร  ความยาวไม่มี ท่านตีเส้นเป็นระยะทางกี่กิโลเมตร ราคาการตีเส้น  

 ของเทอร์โบลาดยางนี้ ตารางเมตรละ ๒๐๐ นี่ท่านตารางเมตรละเท่าไหร่    

 ท่านบอกผมด้วย ขอให้ช่างช้ีแจง อธิบายในสภาฯ นี้ด้วย ผมอยากจะให้ฝ่าย 

 กองช่างนะครับ ช่วยชี้แจงหรือจะให้ท่านปลัดฯ ชี้แจงแทนเองก็ได้ ที่ผมถามนี้

 เพราะมันเป็นข้อมูลในการขอแก้ไขที่ผิดปกติ   ที่ไม่ผิดปกติ   ตามราคากลาง 

        ผมก็จะอะลุ่มอล่วย จริงๆ มันต้องมีประมาณการมาด้วย ผมถึงบอกว่า โครงการ   

 ซ่อนงบน้ี เป็นโครงการที่ชอบตั้งเวลาเปล่ียนปลายปี ไม่มีประมาณการให้ดูเลย 

 เป็นการหลบการตรวจสอบของทางฝ่ายนิติบัญญัติหรือเปล่า ผมอยากจะถามคํานี้ 

 ดูแล้วงบปีน้ีท่านอบรมอะไรต่ออะไรสารพัดเลย เป็นร้อยล้าน ผมก็จะฝากไว้ด้วย 

 ชาวบ้านเขาบอก ผมเคยได้ยินเพื่อนเป็นสมาชิกฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ด้วยกันเขาคุย เขาว่าผมทําไมต้องตั้งโครงการพื้นฐานอยู่เรื่อย แล้วจะเอาอะไรกิน 

 ทําไมถึงไม่ตั้งโครงการอบรม เงินเหลือเยอะแยะ ผมเพิ่งมาถึงบางอ้อ เมื่อมาเห็น

 งบประมาณเล่มนี้   ไม่เป็นไร   ท่านจะทําก็ทําไปเถอะ   เพราะผมเชื่อว่า สตง.  

-/ คงไม่ตรวจ.... 

 



  - ๓๗ - 

 

        คงไม่ตรวจผ่านง่ายๆ    แต่ผมอยากจะให้ท่านช่วยทําในวาระสอง 

       ทําประมาณการมาให้ด้วยว่างบ ๒๐ ล้าน ๒๒ ล้าน ๒๙ ล้าน      

   ๑๗  ล้าน  ๑๓ ล้าน  อะไรก็แล้วแต่นี้ จริงๆ หมวดเงินอุดหนุนนี้

   จะต้องมีหน่วยงานที่ขอการอุดหนุนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   มีรายละเอียดมาพร้อมดว้ย ถึงจะอนุมตัิใหเ้ขาได้ ไมใ่ช่เราตั้งให้ไปก่อน 

   ไปยัดเยยีดให้เขาหรือไงครับ สมยัก่อนท่านผู้ว่าฯเป็นนายกโดยตาํแหน่ง  

           นีห่น่วยงานไหนทําขอไปแล้ว ไม่มีรายละเอียดนี่โยนแฟ้มเลย แม้กระทั่ง 

   ตัวหนังสือผิด ๒๗ บาท ท่านยังไม่ยอมเลย ท่านตรวจละเอยีดขนาดนั้น 

   ก็อยากจะฝากไว้ด้วย ท่านจะทํายังไง ท่านทําไปเถอะ แต่ชาวบ้าน

   เขาพูดกับผมมา ได้ข่าวว่าปปง.จะเข้าที่วิทยาลัยสวนดุสิต สจ.ไม่รู้หรอ 

   ว่าเขาอบรมมเีงินเหลือไปเที่ยวกนัเยอะแยะ ต่างประเทศ ผมไม่รูจ้ริง ๆ   

   ผมบอกผมมีหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ อนุมัติไปแล้ว ผมไม่เคยติดตาม 

   ผมไม่ได้สนใจจะทําอะไรก็ทําไปเถอะ   เดี๋ยวผมจะรอคําตอบ 

      ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณท่านสว่างวิทย์ครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายอย่างอ่ืน 

(นายกอบชัย  พลเสน)  ไหมครับ ในหัวข้อนี้ครับ ยังอยู่ในญัตติวาระที่ ๔ ครับ ถ้าไม่มี ผมจะ

  ได้ให้เวลากับฝ่ายบริหารได้ชี้แจงตอบข้อซักถามครับ    

 - ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.   - เรียนท่านประธานฯ ท่านรองฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

(นายบุญช ู จันทร์สุวรรณ)  ผมขออนุญาตให้ฝ่ายข้าราชการ คือ ท่านปลัดฯ ไดต้อบข้อซักถามครับ 

ประธานสภา อบจ.  - อนุญาตครับ เชิญท่านปลัดฯ ครับ  

(นายกอบชัย  พลเสน)      

-/ ปลัด อบจ. .... 

 

 



  - ๓๘ - 

 

ปลัด อบจ.   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

(นายปรีชา  มสีมศักด์ิ)  ผมขออนุญาตตอบในวาระที่เกี่ยวข้องนะครับ สําหรับงบประมาณ

  รายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นร่างน้ัน ได้ผ่านไปแล้ว ก็จะตอบ    

  ในเรื่องของการเปล่ียนแปลงโอนอนุมัติโอนเงินไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

  ก็เริ่มตั้งแต่หน้าที่    ๘   การจัดทําประติมากรรมรูปป้ันแย้   ตั้งไว้ 

          ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้นก็ได้มีการประมาณการในเรื่องของรูปป้ันแย้

  ไว้ ๒ ตัว ก็เป็นลักษณะของรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร

  นะครับ ก็คงยังเป็นปูนป้ัน แต่วิธีการที่จะดําเนินการต่อไปน้ัน เมื่อ

  สภาฯ แห่งนี้ได้เห็นชอบในการอนุมัติโครงการนี้แล้ว ก็จะต้องตั้ง  

  คณะกรรมการกาํหนดราคากลางขึ้นมา พรอ้มทั้งทํากาํหนดราคากลาง 

  แล้วก็ดําเนินตามระเบียบว่าดว้ยการพัสดุการจดัหาจดัจ้าง ก็จะประมูล

  กันโดยวิธีการสอบราคา แล้วเราก็แจ้งลงอินเตอร์เน็ต ก็เพื่อเป็นการ

  ประชาสัมพันธ์ เมื่อกําหนดระยะเวลาตรงน้ันครับ ก็ขอเรียนเชิญ

  ท่านผู้ที่มีอาชีพทั้งหลาย ได้มายื่นซื้อแบบแล้วก็ประมูลกันโดยเปิดเผย 

  อันนี้ก็ขอดําเนินการไปตามระเบียบก่อนนะครับ สําหรับในหน้าที่ ๑๐ 

  นั้นได้สอบถามทางด้านผู้อํานวยการกองช่างแล้วบอกว่า   การคิด 

  คํานวณเป็นดิน ปริมาตรเป็นดินที่ขุดลอกปริมาณ ๔,๓๗๕  ลบ.ม. นั้น

  ถูกต้องครับ สําหรับรายละเอียด ผมจะให้ผู้อํานวยการกองช่าง ได้ชี้แจง

  เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง อีกหนึ่งรายการในหน้าสุดท้ายในหน้าที่ ๑๕ นั้น 

  ต้องขอเรียนตรงนี้ว่าเรื่องของการตั้งงบประมาณรายการที่ ๑๐ ที่เขียนว่า

  สํานักปลัดฯ ซึ่งเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้พิมพ์ผิด ความจริงแล้วเป็นหน้าที่

  ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไมใ่ช่สํานักปลัดฯ จะมีอยู ่

  ๒    โครงการ  น่าจะเป็นทางด้านของทางเจ้าหน้าที่   ได้พิมพ์ผิด 

-/ แต่อย่างไร.... 

 



  - ๓๙ - 

        

  แต่อย่างไรก็ด ี เดี๋ยวคงจะให้ทางด้านผู้อํานวยการกองช่างได้ชี้แจง

  เกี่ยวกับเรื่องประมาณการตัวนี้ครับ ก็ขออนุญาตเรียนชี้แจง ๓, ๔ ข้อ

  ตัวนี้ก่อนครับ แล้วก็ขอให้ทางด้านผู้อํานวยการกองช่างได้เรียนชีแ้จง

  รายละเอียดครับ 

ประธานสภา อบจ. - อนุญาตให้ผู้อํานวยการกองช่างครับ เชิญครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน) 

ผอ.กองช่าง   - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 

(นางวนัสนันท์  ลีลาภิรักษ์) ดิฉันขออนุญาตชี้แจง   หน้าที่   ๑๐   ประเภทขุดลอกคูละบายน้ํา 

    ที่ตั้งจ่ายไว้ ๑๔๘,๐๐๐ บาท วิธีคิดของกองช่างก็คือว่าจะคิดจาก

 พื้นที่หน้าตัดของสภาพเดิมก็คือ ปากกว้างบวกก้น  คือ แปดบวกสี่

 หารด้วยสอง  แล้วคูณความลึก พื้นที่หน้าตัดจะได้เท่ากับ ๑๒ พื้นที่

 ที่ดําเนินการขุดลอกใหม่คือ ๘ ม. ก้นกว้าง ๓ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. 

 ก็จะใช้พื้นที่หน้าตัดเหมือนเดิมคือ แปดบวกสามหารสองแล้วคูณด้วย 

 ความลึกเฉล่ียสองเมตรห้าสิบ ก็จะได้พื้นที่หน้าตัด ๑๓.๗๕ ลบกับ

 สภาพเดิม ๑๒ ก็จะได้ ๑.๗๕ แล้วคูณด้วยความยาว ๒,๕๐๐ ม.    

 ก็จะได้ปริมาตรดินขุดลอก ๔,๓๗๕ แล้วก็คูณราคาขุดลอกพร้อมเกล่ีย  

 ปรับแต่งน้ีคิวละ ๓๔ บาทจะได้ยอดเงิน ๑๔๘, ๗๕๐ แต่ว่าปัดเศษ  

 ก็จะคิดประมาณการเพียง    ๑๔๘,๐๐๐  บาท   สําหรับในหน้า ๑๕ 

 โครงการอันนี้กค็ิดตามราคามาตรฐานของราคาพาณิชย์  พอดีไมไ่ด้ 

 เตรียมประมาณการมา แต่ว่าประมาณการได้ส่งให้ทางกองแผนและ 

 งบประมาณเรียบร้อยแล้ว  โครงการที่สองทาสีตีเส้นนี้ คิดว่าตรงนี้

 น่าจะพิมพ์ผิด ที่ว่าสร้างก่อสร้างรัว้ตาข่ายสนามฟุตซอล ขออนุญาต

 กลับไปหน้าที่ ๑๐ ค่ะ ขุดลอกคูระบายน้ําน่าจะเป็นหมวดค่าใช้สอย 

 ไม่ใช่หมวดค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 

-/ ประธานสภา.... 



  - ๔๐ - 

 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับที่ได้ตอบข้อซักถาม มีสมาชิกที่จะอภิปรายอีกไหม 

(นายกอบชัย  พลเสน) - ขอเชิญท่านสว่างวิทย์ พันธุ์พฤกษ์ ครับ 

สมาชิกสภา อบจ. - เรียนท่านประธานฯ ครับ ผมว่าท่าน ผอ.กองช่างอธิบายยังไม่ชัดเจน 

(นายสว่างวิทย์ พันธุ์พฤกษ์)  โครงการหน้า ๑๐ ขุดลอกยังไงก็ผิดครับ ขุดลอกเขียนแบบน้ียังไงก็

  ผิด ดําเนินการสภาพเดิมดําเนนิการได้ดิน ๓๔, ๓๗๕ คิว ถ้าจะให้ถูก

  ตามงบประมาณนี้ เฉล่ียดินที่ขดุ ปริมาตรดิน ๓๔๓๗๕ นี้ ความลึก

  ต้อง ๔.๖๘ ม. ถึงจะลงตัว ท่านบอกท่านขุดลอกได้ไง ปากกว้าง ๘ 

  เฉลี่ยลงไปเป็นค่าปริมาตรตัด มันตั้งแต่ปากเหมือง ท่านจะไปคิด    

  ก้นเหมือง ๘ ม. ได้อย่างไร ท่านต้องคิดสภาพเดิมกับสภาพใหม่ 

  สภาพเดิม ๘ ม. เหมือนกัน สภาพใหม่ ๘ ม. เหมือนกัน แต่สภาพเดิม

  ก้นกว้าง ๔ ม. ขุดใหม่นี่ก้นกว่าง ๓ ม. สภาพเดิมก้นลึก ๒ ม.     

  สภาพใหม่ ก้นลึก ๒.๕๐ ม. ผมคิดยังไงมันก็ไม่ได้ปริมาตรดิน มันต้อง 

  ขุดลอกใหม่ แล้วปรมิาตรดินของเก่าตอ้งได้  ๖๐,๐๐๐  คดิแล้วได้ดิน

  ๖๔,๓๗๕ คิว แตเ่ป็นดินที่ขุดใหม่ ๔,๓๗๕ คิวถึงจะถูก เพราะมีการ

  หักสภาพเดิมออก   ท่านเอาตรงสภาพเดิมมาลบครับ   สภาพเดิม 

  ปริมาตรดินตรงน้ีคิดได้ตั้ง ๖ หมื่นคิว ผมเป็นคณะกรรมการคลัง 

  แปรญัตติมา ๓๐ ปีเต็มๆ ไม่ผิดหรอกครับ เชื่อผมเถอะ ไม่ผิด ต้องลึก 

  ๔.๖๘ ม. ครับ ถ้าจะเอาสภาพนี้ ก้นกว้าง ๓ ต้องขุดลึกจากปากคู

  ต้องเป็น ๔ ม. ๖๘ ซม. จะเป็น ๒.๕๐ ม. ไม่ได้ เป็น ๒.๕๐ ม. 

  เท่ากับท่านขุดใหม่อีกแค่ ๕๐ ซม. แล้วก้นเดิมกว้าง ๔ ม. เหลือ     

  ๓ ม. คุณได้ดินกี่คิว สภาพเดมิหายไปไหน มันต้องคิดสภาพใหม่ได้

  เท่าไหร่หักสภาพเดิม ได้ ๔,๓๗๕ คิว ถึงจะถูกต้องครับ ผมเถียงหัวชนฝา 

  ไปให้ใครคิดก็ได้  

-/ ประธานสภา.... 

 



  - ๔๑ - 

 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณท่านสว่างวิทย์ครับ ท่านก็ได้ชี้แนะนะครับ คืออันน้ีต้องให้ 

(นายกอบชัย  พลเสน)  ทางกองช่าง ดูในรายละเอียดให้ชัดเจน ผมที่ได้นั่งฟังแล้วก็พิจารณา

  ตามที่ท่านอภิปราย คือหมายความว่า เจ้าคูระบายน้ํานี้ ปากมนักว้าง 

  ๘ ม. ลึกปจัจุบันเฉล่ียประมาณ ๒ ม. เราตั้งโครงการ ที่กองช่างตั้งลึก

  อีก ๕๐ ซม. เดมิลึก ๒ ม. ท่านออกแบบให้ขดุลึกไปอีก ๕๐ ซม.    

  โดยที่ปากก็ยัง ๘ ม. อยู่ เพราะฉะน้ันก้นมันจะแคบลงไป จากเดิม

  ระยะลึก ๒ ม. ก้นมันกว้างอยูป่ระมาณ ๔ ม. พอท่านขุดลึกลงไปอีก    

  ๕๐ ซม. ก้นมันจะแคบลงเหลือประมาณ ๓ ม. อย่างน้ีถูกนะครับ    

  ก็เป็นที่เข้าใจนะครับ อย่างไรท่านก็ทํารายละเอียดการคํานวณคิวดิน

  ตรงน้ีให้ชัดเจน แล้วก็เสนอต่อสมาชิกฯ นะครับ ท่านจะได้ให้เห็นชัด 

  ตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ  

 - ขอเชิญท่านสว่างวิทย์ครับ 

สมาชิกสภา อบจ.  - เรียนท่านประธานฯครับ โครงการ ๑๑ เส้นน้ีถูก ที่ผมตั้งข้อสังเกต 

(นายสว่างวิทย์  พันธ์ุพฤกษ์)  ว่าลึก ๕๐ ซม. นี้น่ังเทียน แต่กลับคิดปริมาตรดินที่ขุดถูก ทั้งเก่าทั้งใหม ่ 

  หักลบแล้วถูกต้อง แต่โครงการนี้ผิดชัดเจน ท่านไปให้ใครคิดมาก็ได ้

  ถ้ายังยืนยันตัวเลขเดิม    ผมก็ยกมือค้านอย่างเก่าเพราะมันผิด 

  ท่านคิดยังไงว่าถูก ๑๑ เส้นนี้ถูกหมด สภาพเดมิดินเท่าไหร่ ขุดลอกแล้ว

  ดินเท่าไหร่ สภาพเดิมอย่างสายที่ ๑ ปากกว้าง ๘ ม. ลึกเฉล่ีย ๒ ม. ครึ่ง 

  ปากก้นกว้าง ๒ ม. ครึ่ง ลึกเฉล่ีย ๕๐ ซม. ดาํเนินการขดุลอกปากกว้าง 

  ๓ ม. ก้นลึกเฉลี่ย ๑.๗  ก้นกว้าง ๑.๗ ลึก ๑.๓ ยาว ๒,๐๐๐ ม. 

  ปริมาตรดินขุด ๓,๓๖๐ นี่ถูกต้อง ดินเก่า ดินใหม่ ๖,๐๐๐ กว่าคิว 

  ลบด้วยของเก่า ๒,๗๐๐ ก็เหลือ ๓,๓๖๐ ถูกต้อง ๑๑ เส้น ผมตรวจดูแล้ว

  ถูกทุกเส้นแต่เส้นใหญ่นี่ผิด ถ้าขุด ๒ ม. ครึ่งนี่ผิด ต้องขุดลึก ๔.๖๘ ม. 

  ท่านไม่ยอมแก้ก็ไม่เป็นไร   ผมก็ไม่เห็นด้วย   เพราะมันผิด 

-/ ประธานสภา.... 



  - ๔๒ - 

 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านสว่างวิทย์ครับ 

(นายกอบชยั  พลเสน) 

สมาชกิสภา อบจ. - ผมลืมครบั ต้องขอโทษท่านประธานฯ โครงการของท่านประธานเอง 

(นายสว่างวิทย์  พันธุ์พฤกษ)์  โรงเรียนเก่าผม ยังไมไ่ดต้อบเลย ตอบไม่ชัดเจน เนื้อทีต่าข่ายกี่ ตร.ม.  

  ตร.ม. ละเท่าไหร่ สีตีเส้นทั้งหมดกี่ ตร.ม. ตีเส้นสีเทอรโ์บ ตเีส้นอย่างดี

  ถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก หรือว่า Cape seal ตร.ม.  ๒๐๐ บาท   

  ผมให้ราคาตีเส้นอย่างดีเลย เทอร์โบเลย ๒๐๐ บาท ท่านหาพื้นที่  

  ให้ผมที ๒๓๖,๗๐๐ บาท ต้องได้ ๑,๐๐๐ ตร.ม. ครับ มีที่ตีเส้น   

  หรือครับ ตีเส้นกว้างส่วนมากจะ ๑๐ ซม.  ๑๒ ซม. ถ้าเป็น ตร.ม. 

  ต้องตี ๑๐ ม. เท่ากับ ๑ ตร.ม. ท่านต้องตีถึง ๑๐,๐๐๐ ม. ท่านวนรอบ

  หรือครับจะไม่มีที่วิ่งเอานะครับ ไม่รู้ว่าลู่อะไรเลย 

ประธานสภา อบจ.  - ขอบคุณครับ กองช่างท่านมีประมาณการอยู่ในมือหรือไม่ครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน)  ผมจะให้ท่านได้ตอบคําถามชี้แจงตรงน้ีครับ เท่าที่ผมอ่านดู แล้วก็

  พิจารณาโครงการตัวนี้ อันน้ีคือข้อมูลที่ผมรับรู้มา เขาทาสีทั้งผืนเลย 

  สนามทั้งหมด แล้วก็ตีเส้นเป็นเส้นแนวแบ่งแยกสนามย่อยๆ อีกต่างหาก 

   เพราะฉะนั้นกองช่าง จริงๆ ต้องทํารายละเอียดชี้แจงให้ละเอียดว่า 

  ไม่ใช่แค่ตีเส้น ท่านทาสีพื้นสนามทั้งหมด มันจะเป็นสีออกเขียวๆ 

  คล้ายๆ   สนามกีฬาของ กกท.   จริงๆ  ท่านต้องชี้แจงให้ละเอียด  

  ในระหว่าง นี้มีสมาชิกฯท่านอื่นจะอภิปรายในหัวข้อตรงน้ีหรือไม่ครับ 

  ผมจะอนุญาตให้ท่านอภิปรายนะครับ    ถ้าหากว่าไม่มีท่านใดจะ 

  อภิปรายเพิ่มเติมในญัตตวิาระน้ี  

 - ขอเชิญท่านสว่างวิทย์ครับ 

-/ สมาชิกสภา.... 

 

 

 



  - ๔๓ - 

 

สมาชิกสภา อบจ. - ผมว่าท่านประธานฯ ลองถามกองช่างดูก่อนครับ ว่าท่านจะยืนยัน 

(นายสว่างวิทย์  พันธ์ุพฤกษ์) ลึก ๒ ม. ครึ่งหรือยังไงแล้วก็ที่ตีเส้นน่ีต้องได้คําตอบ เพราะงบนี้ไม่มี

 การแปรญัตติ  ไม่มีการอภิปรายวาระ  ๒  จบก็จบกันเลย  ผมถึง

 ตั้งข้อสังเกตอยู่ว่าเป็นงบที่น่าตั้งตั้งซ่อนไว้ที่ไหนก่อนก็ได้แล้วมา

 เปล่ียนเอาปลายปี ตรวจสอบไม่ได้ ถ้ายืนยัน ๒.๕ ผมก็จะได้รู้ แล้วก็

 ตาข่ายผมก็ยังไม่ได้ข้อมูลว่ากี่ ตร.ม. ตีเส้นผมก็ยังไม่ได้ข้อมูลว่ากี่ ตร.ม. 

 ท่านประธานฯ ใจเย็นหน่อยครับเพิ่งเที่ยง ผมบ่าย ๒ ก็ยังอภิปรายได้ 

ประธานสภา อบจ.  - ผมเสนอให้กองช่างไปตรวจสอบความถูกต้อง แล้วอย่างที่ท่าน 

(นายกอบชัย  พลเสน)  พิมพ์ผิดนี้จะให้ท่านเสนอเข้ามาใหม่ ผมเสนอแนะแบบน้ี 

    - ขอเรียนเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบจ. - ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานฯ ในเรื่องของหน้า ๑๕ รายการ 

(นายปรีชา  มสีมศักด์ิ) ที่  ๑๐  ของกองช่างน่ีเพื่อความชัดเจนครับแล้วก็ไม่มีรายละเอียด 

 จริงๆ  ก็ต้องยอมรับก็คงจะต้องขอตัดออกไป   ขอตัดออกไปก่อน  

   ไม่ร่วมรายการน้ีครับ 

ประธานสภา อบจ. - ท่านสมาชิกฯ ครับ ญัตติวาระน้ีถึงเราจะผ่านไปได้ก็จริง แต่การ 

(นายกอบชัย  พลเสน) จัดซื้อจดัจ้างก็ยังทําไม่ได้ ต้องมรีายละเอียดเข้ามาอยู่ดี เพราะฉะน้ัน

 การตรวจสอบตรงนี้ยังทําได้อยู่ หรือว่าท่านจะตัดเฉพาะข้อ ถ้าอย่างนั้น

 ผมให้ท่านได้เสนอว่าจะตัดข้อไหน  

 - ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบจ.  - กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ ในฐานะที่ผมจัดทํางบประมาณ 

(นายปรีชา  มสีมศักด์ิ)  ก็ในหน้า ๑๕ ลําดับที่ ๑๐ ที่เขียนว่ากองช่าง โครงการเดิมนั้นเป็น

  โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ํา ๔๔๑,๘๐๐ บาท มาตั้งเป็น

  โครงการใหม่   สํานักปลัดฯ  หมวดค่าครุภณัฑ์  ที่ดิน  และส่ิงก่อสร้าง 

-/ ๑. ประเภท..... 

 

 



  - ๔๔ - 

 

    ๑) ประเภท โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตซอล ตั้งไว ้

      ๒๐๕,๑๐๐  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตซอล  

  ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ ม. ศูนย์ฝึกกีฬาอําเภอศรีประจันต์ ต.ศรีประจันต์ 

  อ.ศรีประจันต์ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

  จํานวน  ๒๐๕,๑๐๐ บาท 

   ๒) ประเภท โครงการทาสีตีเส้นพื้นสนามวอลเลย์บอล ตั้งไว้ 

  ๒๓๖,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตซอล 

  ขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ ม. ศูนย์ฝึกกีฬาอําเภอศรีประจันต์ ต.ศรีประจันต์ 

  อ.ศรีประจันต์ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี

  จํานวน ๒๓๖,๗๐๐ บาท เพื่อความชัดเจนผมขออนุญาตต่อที่ประชุมว่า

  ตัด   ๒   รายการนี้ออกไปก่อน   แล้วจะเสนอในการประชุมสภาฯ 

  ครั้งต่อไปครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ขอบคุณครับ เนื่องจาก ๒ โครงการที่อยู่ ในหน้า ๑๕ ลําดับที่ ๑๐    

(นายกอบชัย  พลเสน)  ท่านปลัดฯ ขอให้ตัดออกไปก่อน แล้วจะเสนอในการประชุมสภาฯ 

  ครั้งต่อไป ดังนั้นผมจะขอมติ  ที่ประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ   

  ที่จะให้ตัดโครงการ  ทั้ง ๒ โครงการ ออกไปก่อน 

 - ท่านใดเห็นชอบให้ตัด ๑) โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตซอล 

  ตั้งไว้ ๒๐๕,๑๐๐ บาท และ ๒) โครงการทาสีตีเส้นพื้นวอลเลย์บอล 

  ตั้งไว้ ๒๓๖,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ 

 - ท่านใดไม่เห็นชอบให้ตัด ๑) โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตซอล 

  ตั้งไว้ ๒๐๕,๑๐๐ บาท และ ๒) โครงการทาสีตีเส้นพื้นวอลเลย์บอล 

  ตั้งไว้ ๒๓๖,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้นครับ ขอบคุณครับ 

 

-/ มติที่ประชุม..... 

 



  - ๔๕ - 

 

มติที่ประชุม - สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีมติเห็นชอบให้ตัด

  โครงการใหม่ สํานักปลัดฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  

  ๑) โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตซอล ตั้งไว้ ๒๐๕,๑๐๐ บาท 

  และ ๒) โครงการทาสีตีเส้นพื้นวอลเลย์บอล ตั้งไว้ ๒๓๖,๗๐๐ บาท 

ประธานสภา อบจ. - มีสมาชิกฯ ท่านอื่นจะอภิปรายหรือไม่ครับ  

(นายกอบชัย  พลเสน) - ขอเชิญท่านสว่างวิทย์ครับ 

สมาชิกสภา อบจ. - ผมอยากจะเรียนถามท่านประธานฯผ่านไปทางฝ่ายบริหาร หน้า ๑๐ 

(นายสว่างวิทย์  พันธ์ุพฤกษ์) ที่ผมยืนยันว่า ๔ ม. ๖๘ ท่านยืนยันว่า ๒ ม. ครึ่ง ถูกหรือยังไง แต่ผม

 ว่าผิด ๑๑ เสน้ คิดแบบผมถูกต้องหมด แต่เส้นนี้ โครงการใหญ่ 

 ทําไมถูก ทําไมผมคิดไม่ถูกไดย้งัไง ๑๑ เส้นเล็กๆ ถูกต้องหมดครับ 

 ปริมาณดินที่ขุดได้หมด ของเก่าของใหม่ลบของเก่า ของเก่ามีสภาพเดิม 

 สภาพขุดใหม่ ๑๑ เส้น เป๊ะเลย ผมถึงบอกว่าน่ังเทียนหรือยังไง    

 ลึก ๕๐ ซม. เท่ากันหมด ถ้าท่านยืนยันก็แล้วแต่ท่าน ถ้าท่านจะแก้   

 ก็โอเค ถ้าไม่แก้ก็แล้วแต่ท่าน ถ้าไม่แก้ผมก็ไม่ยอกมือ ผมก็ค้าน 

ประธานสภา อบจ.  - ขอบคุณครับ อันนี้ต้องฝ่ายบริหารนะครับ ท่านยืนยันตามนี้หรือไม่ครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน) หรือจะแก้ ยืนยันนะครับ ถ้าอย่างน้ัน สรุปเป็นว่าตัดเฉพาะหน้า ๑๕ 

 เท่าน้ันนะครับ รายการที่ ๑๐ กองช่าง แล้วก็ให้ท่านเสนอมาใหม่  

 ในการประชุมครั้งต่อไป ลําดับนี้ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปราย

 เพิ่มเติมแล้วนะครับ ผมจะขอความเห็นชอบ  

 - ท่านใดเห็นชอบญัตติ   อนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจําปี

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด       

  ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ิน และส่ิงก่อสรา้ง) โปรดยกมือขึ้น  

 - ท่านที่เห็นชอบนะครับ ๑๘ ท่าน 

 

-/ ท่านใดไม่เห็นชอบ..... 



  - ๔๖ - 

 

 - ท่านใดไม่เห็นชอบ ญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจําปี

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด      

  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง) โปรดยกมือขึ้นครับ 

 - ไม่เห็นชอบครับ ไม่มีครับ  

มติที่ประชุม -  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ 

  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๕ (ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  ในหมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดินและส่ิงก่อสร้าง) ดังนี้ 

- เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 

- ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 

ระเบียบวาระที ่๕ - ญัตติเรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประธานสภา อบจ.  - ขอเชิญท่านนายกฯ เชิญครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน)  

นายก อบจ.   - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ  และ 

(นายบุญช ู จันทร์สุวรรณ)  ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ  

 

ญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี 
 

เรื่อง   ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีมติเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัด

สุพรรณบุรี  ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง งบประมาณ

รายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น 

 

-/ องค์การบริหาร..... 



  - ๔๗ - 

 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    มีความจําเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง 

    คําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งตั้งจ่ายไว้ที่กองคลัง และกองช่าง  

จํานวน ๒ รายการ เพื่อเป็นประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  และ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ข้อ ๒๙ กําหนดไว้ดังนี ้
 

 “การแก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ

สภาท้องถิ่น”  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   ขอเสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

เพื่อจะได้พิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

      (ลงช่ือ)    บุญชู  จันทร์สุวรรณ 

       (นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ) 

      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รองประธานสภา อบจ. - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือว่ามีข้อสงสัยสอบถามเกี่ยวกับ 

(นายสุชาติ  กลิ่นจุ่น)  ญัตติในเรื่อง    ขอเสนอญัตติขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจง 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถ้ามีก็ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายครับ 

 ประธานสภา อบจ. - ถ้าไม่มีทา่นใดอภิปรายในวาระนี้ ผมจะขอความเห็นชอบตอ่ไปนะครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน) - ท่านใดเห็นชอบญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ

  รายจ่ายงบประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๕  โปรดยกมือขึ้นครับ  

 -  ท่านที่เห็นชอบครับ ขอบคุณครับ   

 - ท่านใดไม่เห็นชอบญัตติ    เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลง 

  งบประมาณรายจ่ายงบประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โปรดยกมือขึน้  

- ไม่เห็นชอบครับ ไม่มี ขอบคุณครับ      

-/ ถือว่า..... 

 



  - ๔๘ - 

 

- ถือว่าในที่ประชุมแห่งนี ้สภาฯมีมติเห็นชอบญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไข 

 เปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติที่ประชุม - สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีมติเห็นชอบอนุมัติให้

  แก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  

  พ.ศ. ๒๕๕๕   

ระเบียบวาระที ่๖ - ญัตติเรื่องขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อก่อสร้างอาคารส านักงาน

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

ประธานสภา อบจ.  - ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน) 

นายก อบจ. - ผมขออนุญาตให้รองนายกฯ เป็นผู้เสนอ 

(นายบุญช ู จันทร์สุวรรณ) 

ประธานสภา อบจ - อนุญาตครับ เชิญท่านรองนายกฯ ครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน) 

รองนายก อบจ. - ท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายก 

(นายสุวัฒน์  จันทรส์ว่าง)   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเสนอญัตติของนายก 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

 

ญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุ ี
 

เรื่อง   ขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุพรรณบุรี  กู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานหลังใหม่ ตามโครงการ 

-/ ก่อสร้าง..... 

 



  - ๔๙ - 

 

ก่อสร้างอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

(ส่ีร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สมัยวสิามัญ  

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๕๒ และนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ส่งเรื่องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในการกู้เงินจาก

สถาบันการเงินจํานวน 298,000,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบแปดล้านบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคาร

สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ไปแล้วเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้น  

 จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเรื่องการขอกู้เงินของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีคืนมา    เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดหลักเกณฑ์

ในการ พิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นใหม่  เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ส่งเรื่องคืนให้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดําเนินการขอกู้เงินตามหลักเกณฑ์ใหม่   

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  จึงได้ปรับแผนงานการก่อสร้างและการขอกู้เงิน 

จากสถาบันการเงินตามโครงการก่อสร้างสํานักงานฯ แบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี ้

 ระยะที่  ๑   งบประมาณ   ๒๙๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สองร้อยเก้าสิบแปดล้านบาทถ้วน)  

โดยขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน  

 ระยะที่ ๒ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) จ่ายจากเงิน

รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

 ระยะที่ ๓  งบประมาณ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส่ีสิบสองล้านบาทถ้วน) โดยจะตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

 ทั้งน้ี จะเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี งบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ เมื่อได้รับความเห็นชอบ   

ให้กู้เงินจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

-/ นายกองค์การ..... 

 

 

 



  - ๕๐ - 

 

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอส่งญัตติขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อ

ก่อสร้างสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน  ๒๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อย

เก้าสิบแปดล้านบาทถ้วน) ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาเห็นชอบ  เพื่อจักได้

ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตอ่ไป 
 

      (ลงช่ือ)     บุญชู  จันทร์สุวรรณ 

        (นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ) 

      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประธานสภา อบจ.  - ขอเชญิท่านสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้ 

(นายกอบชัย  พลเสน) - ขอเชิญท่านฉัตรชัย  ประเสริฐสุวรรณ ครับ 

สมาชิกสภา อบจ.  - เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายฉัตรชัย  ประเสริฐสุวรรณ 

(นายฉัตรชัย  ประเสริฐสุวรรณ) สมาชิกสภาฯ   เขตเลือกตั้งที่  ๑  อําเภอบางปลาม้า  วาระที่ ๖ 

  นี้เป็นการขอกู้เงินเพื่อก่อสร้างที่ทาํการ ของสภาองค์การบริหาร

  ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ผมจะขอแยกเป็น ๒ เรื่องใหญ่ๆ ในการ

  อภิปรายของผม อันดับแรกก็คือความจําเป็นในการที่จะมีทีท่ําการ

  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใหม่หรือไม่ ก็เป็นที่ทราบกันดี

  อยู่แล้วว่า ปัจจุบันที่ทําการสภา ที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  สุพรรณบุรีคบัแคบ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการประจํา 

  ซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่า แม้กระทั่งกองพัฒนาชนบท กองช่างก็แยกไปอีก

  ส่วนหนึ่ง แมก้ระทั่งในกองต่างๆ โต๊ะก็เบยีดกัน แม้กระทั่งทีป่ระชุม

  สภาฯ แห่งนี้ก็แทบจะไม่เพียงพอ ถามว่าจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องม ี  

  ที่ทําการสภาแห่งใหม่ ในความเห็นส่วนตัวผมก็ถือว่าจําเป็น แต่มันก็

  เป็นคนละเรื่องกับญัตติที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นเข้ามาวันน้ี ผมต้องขอ

  อนุญาตท่านประธานสภาฯ  ขอตีความหมายของญตัตขิองฝ่ายบริหาร  

  ที่ขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานของ อบจ.  

-/ เริ่มต้น..... 



  - ๕๑ - 

 

 เริ่มต้นที่ฝ่ายบริหารกล่าวถึงว่า ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ได้มมีตเิห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กู้เงินจากสถาบันการเงิน

 เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานหลังใหม่    ตามโครงการก่อสร้างสํานักงาน  อบจ. 

     ในงบประมาณ ๔๖๐ ล้านบาท เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 สุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สมัยที่หน่ึง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  

 ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และนายก อบจ. ได้ส่งเรื่องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

 กู้เงินจากสถาบันการเงิน จํานวน ๒๙๘ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงาน อบจ. 

 ไปเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้น จังหวัดแจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครอง   

 ส่วนท้องถิ่น ได้ส่งเรือ่งการขอกูเ้งินของ อบจ. คืนมา เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย

 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอกู้เงินของ อบจ. ขึ้นใหม ่ รายละเอียด

 ตามที่ส่งมาด้วยนี้ ซึ่ง อบจ.   จะต้องดําเนินการขอกู้เงินตามหลักเกณฑ์ใหม่ 

        ที่กําหนดไว้ และได้ส่งเรื่องขอกู้เงิน ตามหลักเกณฑ์คืนให ้ อบจ. เพื่อดําเนินการ

 กรอกข้อมูลขอกู้เงินตามหลักเกณฑใ์หม่ ตรงนีต้้องแปรครับ แปรว่ามตทิี่สภา อบจ. 

 ลงมติไปเมื่อวันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๒ ตกไปครับ  ตกไปเรียบร้อยแล้วครับ   

 ผมต้องชี้แจงเพื่อให้มีบันทึกการประชุม ฉะนั้นญัตติฉบับนี้ของฝ่ายบริหารที่ขอกู้

 เข้ามานี้ เป็นการขอนับหน่ึงใหม่ ในการขอกู้เงิน การกล่าวอ้างของฝ่ายบริหาร

 ที่ว่ามติของสภาน้ันที่เห็นชอบ ในปี ๒๕๕๒ เป็นการกล่าวอ้างว่า ครั้งหน่ึงสภา

 แห่งนี้เคยได้อนุมัติให้มีการกู้เงินไปแล้ว แต่ท้องถิ่นจังหวัดตีกลับคืนมา เหตุเพราะว่า 

 กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ ฉะน้ันฝ่ายบริหารก็เอาคําส่ัง

 ของท้องถิ่นมาตั้งเป็นตั้งเรื่องขึ้นใหม่   ในการขอกู้เงิน   ทีนี้เรื่องหลักเกณฑ์ 

        หลักเกณฑ์ในการขอกู้ใหม่ จากหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ ๒๓ 

 พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอกูเ้งินขององค์การบริหารส่วน

 จังหวัด   เทศบาล   และเมืองพัทยา   เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน  ข้อ ๒. 

     การขอกู้เงิน  ของอบจ. เทศบาล  และเมืองพัทยา ต้องผ่านการพิจารณาของ 

-/ คณะกรรมการ.... 



  - ๕๒ - 

 

 คณะกรรมการในระดับจังหวดักอ่น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 พิจารณากล่ันกรองการขอกู้เงินของจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด 

 หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ปลัดจังหวัด คลังจังหวัด สรรพากรพื้นที่ 

 พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หัวหน้า

 สํานักงานจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร 

  อีกจํานวนไม่เกิน ๓ หน่วยงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกิน ๓ คน        

 เป็นกรรมการ รวบรวมตัวเลขตรงน้ีประมาณการว่า ๑๖ ท่าน คณะกรรมการที่

 ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งที่จะมาพิจารณา   ถ้าสภาฯ แห่งน้ีได้อนุมัติไปแล้ว 

    และส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะตั้งคณะกรรมการ

 ชุดนี้ขึ้นมาพิจารณาอีกชั้นหน่ึง โดยมติของกรรมการชุดทีผู้่ว่าราชการจังหวัด

 แต่งตั้ง จะมีการลงนามของท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ลงนาม  การกู้เงินในการก่อสร้าง

 อาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี    ณ  ปัจจุบันต้องส่งไปยัง 

 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยลงนามอนุมัติ ผมเชื่อว่ารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 

 ก็คงต้องตั้งอีกชุดหนึ่งมาพิจารณาเรื่องนี้  ฉะนั้นว่ากระบวนการเรื่องการพิจารณา

 เรื่องการกูเ้งินขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัสุพรรณบุรี มันจะมี ๓ ขั้นตอนใหญ่ๆ  

 ก็คือ ๑. สภาฯ อนุมัติให้หรือไม่ ถ้าสภาฯ อนุมัติก็ยังไปมีกรรมการที่ผู้ว่าราชการ

 จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งขึ้นมาอีกหน่ึงชุด ถ้าคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

 ตั้งขึ้นมาน้ันอนุมัติ ก็ยังต้องไปเจอคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่ รัฐมนตรวี่าการ

 กระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นมาพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง    ซึ่งตรงนี้มันก็ไล่เป็นเรื่อง 

 ระดับชาติไปแล้วเพราะรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยต้องสังกัดพรรคการเมือง 

 ต้องมพีรรคการเมือง ฝ่ายค้านตรวจสอบครับ ลําดับมันไปยาวมาก จากแคท่้องถิ่น 

 จากจังหวัดขอกู้เงิน มันเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านในสภาใหญ่สามารถ หยิบยกขึ้นมา

 อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นะครับเรื่องนี้ 

-/ แล้วที่สําคัญ.... 

 



  - ๕๓ - 

 

      แล้วที่สําคัญในรายละเอียดที่ผมได้อ่านดูแล้วจากหลักเกณฑ์ใหม่ที่กระทรวง 

 มหาดไทยได้กําหนด แล้วก็ทางจังหวัดได้เขียนไป เขียนให้ดูในที่ประชุมสภาแห่งนี้

 ว่าลําดับขั้นตอนอย่างไรบ้าง ที่สําคัญในเรื่องหลักเกณฑ์ใหม่นี้ ถ้าท่านสมาชิกฯ 

 มีหลักฐานชิ้นนี้อยู่ในมือจะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ใหม่ทั้งนั้นของกระทรวงมหาดไทย

 ส่วนรายละเอียดจะเป็นการกรองของฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 สุพรรณบุรี ว่ากรอกทําอะไรบ้าง ช่วยพิจารณา ๖.๒ หัวข้อของหลักเกณฑ์ใหม่ 

 ของกระทรวงมหาดไทย เขียนว่าการจัดทําโครงการเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ

 ในการกู้เงิน ให้แสดงถึงกิจกรรมที่จะดําเนินการ และวงเงินที่จะขอกู้ไปใช้ในการ

 ดําเนินการทั้งหมดให้ชัดเจน ครบถ้วน รวมทั้งต้องมีการประเมินหรือคาดการณ์

 ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์   อย่างชัดเจน   เป็นรูปธรรม 

         ที่จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย มาดูรายละเอียดครับ ๖.๒ 

 ของฝ่ายบริหาร จะต้องนําเสนอคณะกรรมการ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 

  (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ออกแบบ

 อาคารสํานักงาน อบจ. 

  (๒) พิจารณาแหล่งที่ดินปลูกสร้างอาคารโดยเช่าที่ดินธรณีสงฆ์       

 วัดปราสาท จํานวน ๑๗ ไร่ เป็นเวลา ๓๐ ปี ประเด็นสําคัญที่ผมจะอภิปราย   

 ในวันน้ีคือ (๒) นี่แหละครับ สมมุติว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้ฝ่ายบริหารได้กู้เงิน  

 เพื่อก่อสร้างอาคารน้ี ได้ไปสู่คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งขึ้นมา

 พิจารณา    และคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั่งไดพ้ิจารณาอนุมัติ 

 เช่นเดยีวกัน เรื่องกจ็ะไหลไปสู่คณะกรรมการที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ได้แต่งตั้งขึ้น    สมมติว่าคณะกรรมการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

 ได้แต่งตั้งขึ้นก็อนุมัติ แสดงว่า ๓ ขั้นตอนนี้ผ่านหมดเลยครับ ผมสมมุติครับว่า 

-/ สภาแห่งนี้.... 

 

 



  - ๕๔ - 

 

  สภาแห่งนี้ผ่านคณะกรรมการของผู้ว่าฯ ผ่านคณะกรรมการของรัฐมนตรีว่าการ

 กระทรวงมหาดไทย ถามว่าต้องมาทําประกาศจัดซื้อจดัจ้างหาแหล่งที่ตั้งสํานักงาน

 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยหลักธรรมมาภิบาล การบริหาร

 บ้านเมืองที่ดี   ถามว่าจะทําประกาศอย่างไร   เพราะฝ่ายบริหารจะต้องทําการ 

 จัดซื้อจดัจ้างในลักษณะที่เกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่จะยื่นซองประมูล ในกรณีนี้

 เป็นการเช่าที่ดิน    ก็ต้องประกาศเลยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี

          มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างอาคารสํานักงานโดยงบประมาณเท่าน้ี ใครมีที่ดินไม่เกิน 

 ๒๐ ไร่ ให้เสนอมายัง อบจ. เพื่อจะพิจารณาระเบียบในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง

 โดยเฉพาะเรื่องเช่า ถามว่าถ้าระเบียบออกมาแบบนี้ใครจะมายื่นครับ เพราะใน

 รายละเอียดมันต้องระบุไปเลยครับว่าเป็นวัดปราสาทจํานวน ๑๗ ไร่ เป็นเวลา ๓๐ ปี

 ระเบยีบอันนี้มันล็อคนะครับวา่เป็นใครได้ ในสัญญาเชา่มันผิดพรบ.ฮัว้ประมูลครับ 

 มันระบุไปชดัเลยวา่ใครไดใ้นสัญญาเช่า ใครได้ผลประโยชนจ์ากการก่อสร้างอาคาร

 ชิ้นนี ้  ตอนนี้ผมก็อยากจะฝากฝ่ายบริหารว่าสิ่งที่ผมอภิปรายวันน้ี   ในเมื่อผม 

 ลุกอภิปรายผมก็ต้องตอบว่าไม่ผ่านให้แน่   เพราะญัตติฉบับนีม้ันผิดกฎหมาย  

 พรบ.ฮั้วประมูล เพราะมันเป็นการล็อคว่าใครจะได้ประโยชน์จากการเช่าที่ดินของ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อันนี้ถ้าฝ่ายบริหารจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

 กับผมก็ลองพิจารณาดู   แต่ในส่วนตัวผมเอง   นี่ถือว่าญัตติฉบับนี้ผิดกฎหมาย  

 เข้าสู่สภาฯ ตรงน้ีมันเป็นการล๊อคสเป็คใครได้เรียบร้อยแล้ว ผมไม่อยากจะพูดถึง

 ตัวเลขครับ ตัวเลขปี ๕๒ กับ ปี ๕๕ นี่เท่ากัน ลองดูข้อ ๑, ๒, ๓ ๒๙๘  ล้านบาท 

 ๑๒๐ ล้านบาท ๔๒๐ ล้านบาท ซึ่งราคาวัสดุก่อสร้างปี ๕๒ กับปัจจุบันนีก้็ต่างกัน 

 ค่าแรงปัจจุบันก็ต่างกัน  แสดงว่าปี   ๕๒  มันตั้งเผื่อเยอะแยะ   ตั้งเผื่อไว้มาก 

   เพราะมันตัวเลขตัวเดียวกัน มันไม่น่าจะเป็นไปได้ ตรงส่วนน้ีผมก็ได้นําเรียน   

 ฝ่ายบริหารวา่ญัตติฉบับนี้ผิดกฎหมาย พรบ.ฮัว้ประมูล ผมเองขอเสนอให้ถอนครับ 

 ลองพิจารณาดูสิ่งที่ผมพิจารณา  ขอบคุณครับ 

-/ ประธานสภา.... 



  - ๕๕ - 

 

ประธานสภา อบจ. -  ขอบคุณท่านฉัตรชัย  ประเสริฐสุวรรณครับ มีสมาชิกฯ ท่านใด 

(นายกอบชัย  พลเสน)  จะอภิปราย 

- ขอเรียนเชิญท่านพงษ์เกียรติครบั 

สมาชิกสภา อบจ.  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านนายกองค์การ 

(นายพงษเ์กยีรต ิ อุดมอานภุาพสขุ) บริหารส่วนจังหวัด เพื่อนสมาชิกฯ ที่เคารพทุกท่านครับ 

  กระผมพงษ์เกียรติ  อุดมอานุภาพสุข สมาชิกสภาองค์การบริหาร

  ส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอสองพี่น้อง ครับ ซึ่งเรื่องนี้ผมไม่

  เห็นด้วยมาตั้งแตเ่ริ่มแรกแล้วครับ แล้วอีกประเด็นมันไม่ใช่ที่ดินของ

  องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วไม่ใช่ที่ราชพัสดุ ต้องเป็นเช่าที่วัด  

  กรมศาสนาที่วัดมีสัญญา ๓๐ ปีซึ่งการลงทุนสร้างอาคารขององค์การ

  บริหารส่วนจังหวัดนั้น ใช้งบประมาณจํานวนมาก ซึ่งผมไม่เหน็ด้วย 

  มาตั้งแต่เริม่แรกแล้วผมก็เห็นดว้ยกับท่านฉัตรชัย ในเรื่องญัตติต่างๆ 

  ที่ลงมติไปคราวที่แล้ว ปี ๕๒ เขาตีกลับมา นั่นคือส้ินสุดครับ แล้วอีก

  อย่างหนึ่ง แนวทางการประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ใหม ่

  ข้อ   ๖.๑   เขาบอกว่าผลตอบแทนที่ได้รับหรือคุ้มค่าของการกู้เงิน 

  ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือประโยชน์ที่ประชาชน และท้องถิ่น   

  จะได้รับ ข้อ ๖.๒ ผลกระทบต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่อาจจะ

  เกิดขึ้นต่อการพัฒนาหรือการบริหารงานในระยะส้ันและระยะยาว 

  อันเนื่องมาจากการกู้เงิน เป็นต้น ตรงนี้เขาก็มีหลักเกณฑ์บอกครับ 

  ฉะน้ันปัญหาต่างๆ ที่ท่านฉัตรชัยพูดมาผมเห็นด้วย เห็นด้วยกับ  

  ท่านฉัตรชัยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับท่านพงษ์เกียรติ  อุดมอานุภาพสุข มีสมาชิกฯ ท่านใด 

(นายกอบชัย  พลเสน)  จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ  

- ขอเชิญท่านปลัด อบจ.ครับ 

-/ ปลัด อบจ. .... 



  - ๕๖ - 

 

ปลัด อบจ.  - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรต ิ

(นายปรีชา  มีสมศักด์ิ)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านสมาชิกฯ นะครับ 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เขตอําเภอบางปลาม้า   

   ท่านฉัตรชัย   ประเสริฐสุวรรณ   เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความคิดเห็น 

     เรื่องความจําเป็นการวินิจฉัยตคีวามเรื่องของที่ดินก็ดี   ซึ่งจะเป็น 

   ประโยชนต์่อการพิจารณาของสภาแห่งนี้ครับ   ผมขออนุญาตเรียน 

   ตรงน้ีครับว่า   เรื่องทั้งหลายที่เราได้ผ่านการพิจารณาของสภาฯ นั้น 

   ก็สามารถที่จะวินิจฉยัได้ ในความเห็นฝ่ายบริหารนะครับ การทีส่่งเรื่อง

   คืนมาน้ัน  ถ้าจะทําให้ดีจริงๆ หรือว่าแม่นจริงๆ  ตามทีท่่านไม่ให้ 

   เกิดปัญหาคือ หน่ึงถามว่าสภาฯแห่งนี้จะเห็นชอบต่อไปหรือไม่กับ 

   มติเดิม หรือว่าจะไม่เห็นชอบที่จะให้กู้แล้วก็จะได้ยุติ อันนี้คือประเด็น

   ที่หน่ึง ประเด็นที่สองเกี่ยวกับเรื่องความจําเป็นนั้น ท่านก็ได้อธิบาย

   แล้วว่า มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการที่จะไปสร้างอาคารสํานักงาน

   แห่งใหม่เพื่อรองรับส่วนราชการต่างๆ และการให้บริการประชาชน   

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นก็จึงได้ส่งเรื่องตามหลักเกณฑ์ใหม่

   ให้กับทางด้านของจังหวัด ขั้นตอนจริงๆ อย่างที่ท่านพูดนั้นถูกต้อง  

   ต้องผ่าน ๑. ผ่านสภาฯ ในการกู้เงินหรือการเห็นชอบต่างๆ ก็แล้วแต ่

   ขั้นตอนที่ ๒. จังหวัดที่มีคณะกรรมการ และขั้นตอนที่ ๓ ก็คือ

   กระทรวงมหาดไทย   ตอนน้ีเราดําเนินการมาแล้วถึงการเห็นชอบ 

   ตั้งแต่ต้นผมก็เห็นว่าเพื่อประโยชน์ เราควรจะดําเนินการต่อในเรื่อง

   ของการที่จะเห็นชอบต่อไป แล้วก็ขอกู้เฉพาะวงเงินที่ ๒๙๘ ล้านบาท 

   ตามที่อยู่ในญัตตินั้น ประเด็นต่อมาการวินิจฉัยที่บอกว่า เมื่อมปีัญหา

   เกี่ยวกับเรื่องว่า ถ้าสมมุติว่าผ่านขั้นตอนทั้ง ๓ อย่างออกไป ก็คือ

   สภาฯ แห่งนี้   จังหวัด  และกระทรวงมหาดไทย   การดําเนินการ 

-/ จัดซื้อจัดจ้าง.... 



  - ๕๗ - 

 

   จัดซื้อจดัจ้างเป็นการล็อคสเป๊กหรือไม ่   ผมขออนุญาตกราบเรียน 

     ความจริงแล้วมุมมองในการวินิจฉัยทางด้านของฝ่ายบริหารน้ัน  

   เราไม่ได้มีการจดัหาที่ดินแห่งใหม่แล้ว   ที่ดินเราชัดเจนวา่เช่าจาก 

    กรมศาสนาหรือสํานักพุทธ ซึ่งเป็นส่วนราชการ อันนี้ก็ได้ดําเนินการ 

   ทําสัญญาและจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏในหลักฐานเอกสาร

   ที่จะส่งให้กับจังหวัด เพียงแต่จังหวัดนั้นได้พิจารณาว่ารายละเอียด

   ของเรานั้นยังไมเ่ป็นปัจจุบัน กจ็ะนําเรื่องให้สภาฯ ทบทวนวา่ยังยืนยัน

   ที่จะให้กู้เงินจากสถาบันการเงินอีกหรือไม่ เมื่อผ่านกระบวนการที่

   จังหวัดไปแล้ว กระทรวงมหาดไทยแล้ว เรื่องจะอนุมัติกลับมาก็จะได้

   ดําเนินการประกวดราคาในที่ดนิตรงน้ัน เราไม่ได้พิจารณาหาที่ดิน

   แห่งใหม่ อันนี้คือด้านมุมมองของฝ่ายบริหาร สําหรบัประเด็นต่อมา

   ในเรื่องของราคา เราไดใ้ห้สถาบัน คือมหาวิทยาลัยจุฬาฯ ได้ดําเนินการ 

   ปรับรายการทั้งหมดให้เป็นปัจจุบันจนเรียบร้อยหมดแล้ว ทั้งรปูแบบ 

   รายการทั้งหมด ก็อาจจะเป็น ๓ - ๔  ระยะ อย่างที่ปรากฏอยู่ใน 

   ร่างญัตติตรงน้ีครับ   ขออนุญาตเรียนช้ีแจงเพิ่มเติมเพื่อประกอบ 

     การพจิารณาของสภาฯแห่งนีจ้ะเห็นความจําเป็นหรือจะอนุมัติหรือไม่ 

   ก็สุดแท้แต่มติที่ประชุมแห่งนี้ครับ 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านฉัตรชัยครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน) 

สมาชิกสภา อบจ.  - ขอบคุณท่านประธานฯ มากครับ ผมฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ   

(นายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ) เขต ๑  อําเภอบางปลาม้าครับ   อันดับแรกผมก็ยังยืนยันว่ามติเมื่อปี 

         พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่ปลัดฯ ว่าสภาได้ผ่าน

  การเห็นชอบแล้ว ก็ยังยืนยันว่ามตินั้น ตกไปเรียบร้อยแล้ว จากการ

  คืนมาของท้องถิ่นจังหวัด ก็ยังยืนยัน อันดับที่ ๒ ถ้าจากคําชี้แจงของ 

-/ ท่านปลัด.... 



  - ๕๘ - 

 

 ท่านปลัดฯ ว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทําสัญญาเช่ากับทางวัดปราสาท

 ไปแล้ว ผมก็ยังยืนยันว่าญัตติฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ เพราะคําว่าธรณีสงฆ์ มีพรบ.สงฆ์ 

 เขาดูแลอยู่ การนําเรื่องเข้าสู่สภาฯในวันน้ี โดยเฉพาะ อบจ.  ถ้าไปทําสัญญาแล้ว   

 ต้องนําเข้าสู่ที่ประชุมน้ี เพื่อช่วยกันพิจารณาด้วยว่าสัญญาทีท่าํไปแล้วนั้นถูกต้อง

 ด้วยหลักนิติกรรมสัญญาหรือไม ่   เพราะการไปทําสัญญาเช่าวางมัดจําไปแล้ว 

 อันดับแรกที่จะต้องพิจารณาว่าระยะเวลาที่เหลือสัญญาเช่าน้ีกี่ป ีระยะเวลา 

 ในการก่อสร้าง ๓ ปี ตามรายละเอียดที่ผมเห็น จะไปส้ินสุด ปี ๒๕๕๘ ถามว่า

 เม็ดเงินประมาณ ๔๖๐ ล้านบาท ที่ไปก่อสร้างในที่สัญญาเช่า มันคุ้มหรือไม่  

 แล้วการต่อสัญญาใน พรบ.สงฆ์ มันให้อํานาจกับใครเป็นผู้ต่อสัญญา ตรงส่วนน้ัน

 ทางฝ่ายบริหารจะตอ้งนําทั้งสัญญา และ พรบ.สงฆ์ เข้าในที่ประชุมแห่งนี้พิจารณา 

 เพราะผมเชื่อว่าคณะกรรมการที่จังหวัดตั้งขึ้น ดูรายนามแต่ละท่านแล้ว  มีส่วน

 เกี่ยวข้องทุกแง่ทุกมมุในการสร้างอาคารช้ินนี้ แม้กระทั่งผังเมืองก็ดี สรรพากรก็ดี 

 อะไรก็ดี เข้ามาเกีย่วข้องหมด แล้วผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่ากรรมการที่รัฐมนตรีว่าการ 

 กระทรวงมหาดไทยก็ต้องดูตรงน้ีเหมือนกัน มันก็จะโยงไปยังกระทรวงศึกษาธิการ 

 หรือกระทรวงวัฒนธรรม ที่เขากํากับดูแลกรมศาสนาอยู่ มันเกี่ยวข้องทั้งหมด 

 ในเรื่องของการต่อสัญญา และอํานาจในการเซ็นสัญญา ใช่อํานาจใน พรบ.สงฆ์

 กําหนดไว้ ถูกต้องหรือไม่ ผมเชื่อว่าสภาฯแห่งนี้ก็ดี กรรมการของผู้ว่าราชการจังหวัด

 ที่ตั้งขึ้นมาก็ดี กรรมการที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตั้ง มันจะต้องลง

 รายละเอียดขณะน้ีเลยว่า   อํานาจในการเซ็นสัญญาจริงๆ อยู่กับใคร   ขึ้นกับ 

 มหาเถรสมาคม หรือขึ้นอยู่กับรัฐมนตรี การต่อสัญญาในวงเงินแบบนี้จะต้องเป็นใคร 

 นั่นคือรายละเอียดทีจ่ะต้องนํามา ให้สภาฯ แห่งนี้พิจารณา เพื่อให้เห็นเพื่อช่วยกัน

 พิจารณา ผมเชื่อมั่นว่าท่านสมาชิกฯ ที่อยู่ในน้ีนี่มีอาชีพรับเหมาก็เยอะ แล้วผม

 เชื่อว่าการตั้งงบประมาณ แบบนี ้   เรื่องการก่อสร้างอาคารโดยที่ยังไม่มแีบบ  

-/ ไม่มีแปลน.... 

 



  - ๕๙ - 

 

   ไม่มีแปลน   ไม่มีรายละเอียด    ทั้งหมดนีข่อตัวเลขไปก่อน เบื้องต้น 

   ขอตัวเลขไปก่อน แล้วไปกําหนดให้วิศวกรออกแบบทีหลัง อะไรทีหลัง 

   มันจะถกูต้องหรือไม ่ ตอนนี้ผมก็อยากจะเรยีนชีแ้จงท่านประธานฯ ว่า    

   ผมก็ยังยนืยัน ถึงแม้องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดจะไปทาํสัญญาเช่าแล้ว 

   วัตถุประสงค์ที่ไปเช่านี่เราก็ไมท่ราบว่าไปทําอะไร รู้แต่ว่าในญัตตฉิบับนี้

   เป็นของวัดปราสาท เพือ่ก่อสร้างผมก็ยงัยืนยันว่าเป็นการล็อคสเป็ก  

   ก็ขอช้ีแจงท่านประธานฯ เพียงแค่นี้ครับว่า ผมยืนยันว่ามติที่ลงไป

   เมื่อ ๒๕๕๒ นั้นตกไปเรียบร้อยครับ วันน้ีเป็นการนับหนึ่งใหม่ 

   ว่าที่สภาฯ เห็นชอบหรือไม่ ๒. ญตัตฉิบับนี้การระบุสถานที่กอ่สร้าง

   อย่างชดัเจน ผมยังเชื่อวา่เข้าข่าย พรบ.ฮั้วประมูล ขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านสุรัตน์  จันทร์สว่างครับ เชิญครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน)  

สมาชิกสภา อบจ. - ท่านประธานครับ   ผมสุรัตน์    จันทร์สว่าง   สมาชกิสภาองค์การ 

(นายสุรัตน์  จันทร์สว่าง)   บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   เขตเลือกตั้งที่   ๓  อําเภอสองพี่น้อง 

        ผมก็เห็นด้วยกับท่านฉัตรชัย   และท่านพงษ์เกียรติ   เนื่องจาก 

         การประชุมเมื่อคราว ๒๕๕๒ เรายึดถือตามหนังสือคําส่ังของปี 

  ๒๕๔๒ ซึ่งมันถูกต้องแตเ่มื่อถึงวนัที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ทางกระทรวง 

  มหาดไทยได้มีหนังสือยกเลิกคําส่ังตัวน้ันแล้ว ระเบียบการกู้เงินก็ถือว่า

  ญัตติที่ได้ผ่านสภาไปเมื่อปี ๒๕๕๒ ก็ถือว่าตกไปครับ คราวนี้มาพูด

  ถึงเรื่องอาคารแห่งใหม่ครับ จริงๆ แล้วเนื่องจากตรงนี้ผมเอง ผมก็ 

  ไม่เห็นด้วย เนื่องจากสถานที่ตรงน้ีมันคับแคบ เราน่าจะใช้สถานที่

  ของเราที่เก่า คือที่ศาลากลางเก่า เป็นสถานที่ของเรา แต่ก็ปรากฏว่า

  เราก็ต้องมาใช้สถานที่ตรงน้ี แล้วผลที่ตามมาก็คือเราจะต้องมีการ  

   กู้เงิน   เช่าที่วัด    ซึ่งลงทุนน้ันจํานวนตั้ง  ๔ – ๕   ร้อยล้านบาท 

-/ นั้นผมคิดว่า.... 



  - ๖๐ - 

 

          นั้นผมคิดว่ามันไม่คุ้มกับการเช่าตรงนี้ ส่ิงที่ผมอยากจะเสนอแนะตรงนี้ ตามความคิด

 ของผมเอง แต่มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะคิดมาแต่แรกแล้วว่าสถานที่ตรงน้ี 

 ซึ่งเป็นที่ทําการของอําเภอเมือง แล้วก็สถานที่เก่าเป็นศาลากลาง ถ้าจะมองในรูป

 ของลักษณะเศรษฐกิจ รูปร่างของการใช้สถานที่แล้ว เราจะเห็นว่าเราเอาจํานวน

 ประชากร และจํานวนข้าราชการทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี

 มาอยู่ ณ ที่ตรงน้ี ซึ่งเป็นสถานที่คับแคบ มันกท็ําให้เราไม่พอ แต่ในขณะเดียวกัน 

 อําเภอเมือง ซึ่งมีบุคลากรน้อยกว่าเรามาก แต่ไปใช้สถานที่ศาลากลาง ซึ่งมันผิด

 วัตถุประสงค์มาตั้งแต่แรกแล้ว ผมก็คิดว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้ แต่ผมก็อยากที่จะ

 คิดว่า   ถ้าหากว่าจะเอาเงินตัวนี้ไปทําสถานที่แห่งใหม่กับการที่จะขอเจรจา 

     หรือพุดคุยกันใหม่ว่าเอาส่ิงที่ถูกต้องไปลง กับส่ิงที่ถูกต้อง น่าที่จะเกิดผลมากกว่า 

 หมายความว่า   ข้าราชการจํานวนมาก   ก็ควรที่จะไปอยู่สถานที่ๆ   มันกว้าง 

       แต่จํานวนที่มีข้าราชการน้อยกค็วรที่จะมาอยู่ ตรงสถานที่น้อยกว่า เพราะฉะนั้น

 ตรงที่ที่เราไปเช่าทีว่ัด แล้วผมเองก็เป็นห่วงสวัสดิการของข้าราชการ เนื่องจาก 

 ในปัจจุบันนีก้ารสัญจรไปมาระหว่างถนน ๓๔๐ มันแออัดมาก ข้าราชการที่ขี่รถ

 มอเตอร์ไซด์ ขับรถไปก็ดี จะไปทํางานที่แห่งใหม่นั้น ผมว่ามันก็เส่ียง ถามว่า  

 เมื่อเราได้ไปเช่าที่ของธรณีสงฆ์แล้ว เราจะทําอย่างไร ในความคิดเห็นของผม 

 ตรงนั้นเราอาจจะทําเป็นศูนย์ OTOP ก็ได้ ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

 สุพรรณบุรแีล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น เก็บค่าเช่าจากตรงนั้น

 อีกที    เพราะฉะน้ันในส่วนขั้นตอนในการกู้เงินก็ดี   ขั้นตอนในการก่อสร้างก็ดี 

    เราพิจารณาตั้งแต่ ๒๕๕๒ ปัจจุบันนี้ ๒๕๕๖ ในความรู้สึกของผมคิดว่า       

 ส่วนตรงน้ีมันจะต้องมีอะไรผิดปกติ     มันถึงจะทําให้งานล่าช้ามาถึงขณะน้ี 

  เพราะฉะนั้นท่านใดจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่นั้นก็แล้วแต่ แต่ให้คํานึงถึง

 ระยะเวลาจาก ๒๕๔๒ ถึง ๒๕๕๒ มันเกิดอะไรขึ้น ทําไมมันถึงล่าช้า            

 มันมีความเสี่ยงหรือเปล่า    มันมีความเป็นไปได้แค่ไหน    ตรงน้ีมันใชเ้งินมาก 

-/ ผมก็อยาก.... 



  - ๖๑ - 

 

     ผมก็อยากใหค้วามละเอียดอ่อนของฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาดูอีกครั้ง  

   ญัตติวันน้ี ถ้าเป็นไปได้  ผมก็อยากจะให้ถอนออกไป แล้วเราค่อยมา

   นั่งพิจารณากันใหม่ว่าเราเอายังไง เดินหน้า หรือถอยหลัง เรามาหา 

   ผู้ที่รู้ ผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งหมดมานั่งคุยกัน เพื่อจะได้ให้ข้อสรุปว่า

   มันเป็นไปอย่างไร วันนี้อยากจะให้พวกเราทั้งหมดทีอ่ยูต่รงนี้ ๓๐ ชีวิต 

   และท่านผู้บริหารช่วยกันพิจารณาอีกที ว่าเงินที่จะกู้มากับเงินที่จะ

   ไปสร้างในสถานที่แห่งใหม่นี่เหมาะสมกันหรือไม่ แค่ไหนแล้ว  มันมี

   ความผิดปกติอะไรหรือไม่เรามาพิจารณากันใหม่อีกที   จํานวนเงิน 

    ๕๐๐ ล้านบาท ถ้าพูดถึงมีเหตุมีผลในสาระสําคัญที่ถูกต้องทุกอย่าง 

   แน่นอนสภาฯ  เห็นด้วย   ผมก็เชื่อว่าสมาชิกฯ   ทุกคนก็เห็นด้วย   

   แต่ถ้าหากว่ามันยังมีข้อที่สะดุดติดขัด ผมก็อยากที่จะใช้เวลาตรงน้ัน

   ซึ่งเราเสียเวลามาแล้ว ๒ - ๓ ปี มาแล้วนี้ เราก็อยากจะใช้เวลาตรงน้ี

   อีกซักหน่อย พิจารณาว่าสิ่งนั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้ามันถูกต้องเราก็คง

   จะไม่มีปัญหา ถ้ามันไม่ถูกต้อง เราก็จะได้ปลอดภัยทั้ง ๒ ฝ่าย 

   ขอบพระคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับท่านฉัตรชัย และท่านพงษ์เกียรติ   ผมฟังท่านแล้ว 

(นายกอบชัย  พลเสน)  ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ทางด้านกฎหมาย   แล้วก็มีการรับฟัง 

      ความคิดเห็นที่ดไีด้   แล้วก็ที่ท่านอดีตประธานฯ   ท่านสุรัตน์เสนอ 

   แบบว่าปรึกษาเป็นการภายในเรือ่งการเช่าที่ดินเป็นเรื่องหนึ่ง สมาชิกฯ 

  ท่านไม่ต้องกังวลครับ วันน้ีญัตติเป็นเรื่องการกู้เงิน จะเห็นชอบให้กู้  

  หรอืไม่เห็นชอบให้กู้ เรื่องเช่าที่ดิน เราเช่าไปแล้ว เช่าไปตั่งแต่       

  ปี ๒๕๔๙ แล้ว มันกเ็ป็นคนละอย่างกัน ทา่นจะไดไ้ม่ตอ้งกังวลใจตรงนี้ 

  แต่ส่วนทางฝ่ายบริหารกค็ือ   ชี้แจงโดย  ท่านปลัด อบจ.  ก็ชี้แจง 

     โดยชัดเจนในขั้นตอนการทํางานว่ามิได้มีการทุจริต ไม่ได้มีการฮั้วประมูล 

-/ อันนั้นก็เป็น.... 



  - ๖๒ - 

 

     อันนั้นก็เป็นการทํางานของท่าน ทีนี้ที่ท่านสุรัตน์ ท่านอดีตประธานฯ 

  ท่านเสนอว่าจะเห็นด้วยไหมว่า ถ้าจะให้ฝ่ายบริหารถอนญัตติออกไปก่อน 

  ถ้าท่านไม่ถอน สภาฯ ก็ตอ้งเดินหน้า ต้องขอความเห็นชอบวา่เหน็ด้วย 

  หรือไม่เห็นด้วย  

- ขอเรียนเชิญท่านพงษ์เกียรติครบั 

สมาชิกสภา อบจ.   - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผ่านไปยังท่านผู้บริหาร 

(นายพงษ์เกียรติ  อุดมอานุภาพสุข) เพื่อนสมาชิกฯทุกท่านครับ ผมพงษ์เกียรติ  อุดมอานุภาพสุข สมาชิก

 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอสองพี่น้องครับ 

 ผมนั้นได้กราบเรียนท่านสมาชิกฯ    และพูดมาตั้งแต่สมัยที่แล้วว่า 

      ไม่เห็นด้วยกับการทีจ่ะสร้างอาคารใหม่   ซึ่งไม่ใช่ที่ของเรา   ฉะนั้น 

      ส่ิงต่างๆ  ที่จะทําขึ้นมานั้น  มันมีผลทางด้านกฎหมาย อย่างกรณ ี

    บางกรณ ี เรามีที่ทําการแล้ว แล้วเราไปทําที่ทําการใหม่ แลว้ผลที่   

 ทําการเดิมจะทําอย่างไร มันต้องมีข้อคิดในหลายๆ เรื่อง ฉะน้ัน

 ปัญหาที่จะใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าน้ัน เราต้องดูครบัว่าคุ้ม

 หรือไม่คุ้ม หลายๆ เรื่องเราก็สามารถดูด้วยเหตุด้วยผลได้เพราะเคย 

 มีบทเรียนมาแล้ว ในเรื่องการทํางบประมาณต่างๆ ส่วนได้ส่วนเสีย

 เกิดขึ้นในเรื่องการก่อสร้าง ฉะน้ันในการที่เรามีที่ทําการอยู่ แล้วที่ 

 ทําการน้ัน เวลาไปทําที่ใหม่ซึ่งไม่มีที่ดินของเราเองแล้วไปเช่าน้ัน   

 ผลอะไรจะเกิดขึ้น แล้วที่เดิมจะทําอย่างไร อันน้ีเป็นข้อคิดครับ ผมก็

 ฝากเพื่อนสมาชิกฯ ว่าผมนั้นยังยืนยันคําพูดเดิมของผม และข้อ

 กฎหมายต่างๆ ด้วย ขอบคุณครับ   

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านฉัตรชัยครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน) 

-/ สมาชิกสภา.... 

 



  - ๖๓ - 

 

สมาชิกสภา อบจ. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผมฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ เขต ๑ 

(นายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ) อําเภอบางปลาม้า มุมมองของนักกฎหมายเรื่องความผิดปกติในเรื่อง

  ของการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่กระทรวง 

  มหาดไทยทีต่้องใช้คําพูดว่ากลับไปกลับมา เพราะผมจําได้เมือ่ปี ๕๒ 

  ผมอภิปรายครั้งแรกที่ผมเขา้สภาฯ มาวา่ญัตติกู้เงินฉบับนี้ ถ้ารัฐมนตร ี

  ว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อนุมัติ ญัตติฉบับนี้ตกไปหรือไม่ ก็ปรากฏว่า 

  ท่านปลัดฯ   ได้เอาหนังสือการถ่ายโอนอํานาจของรัฐมนตรีว่าการ 

  กระทรวงมหาดไทย คือตัวอยา่งมีการกู้เงินขององค์การบริหารส่วน

  จังหวัดกําแพงเพชร ถ้าผมจําไม่ผิด ขอกู้เงิน ๕๐ ล้านบาท ท่านปลัดฯ 

  ก็ได้นําหนังสือฉบับน้ันให้ผมดูว่ามีการถ่ายโอนอํานาจจากรัฐมนตรี 

  ว่าการกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา    

  เพราะตรงน้ันผมก็ได้รับหนังสือฉบับนั้น   แล้วปัจจุบันทราบมาว่า 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดึงอํานาจนี้กลับ  ไม่ให้อํานาจกับ

  ผู้ว่าราชการจังหวัด ในมุมมองนักกฎหมาย ๓ ปีที่ผ่านมาเรื่องน้ี

  ยงัไม่เป็นที่ยุติ   เหตุเพราะในมาตรานั้นระบุว่าให้รัฐมนตรีว่าการ 

  กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจอนุมัติ ถ้าแปลตามตัวบทกฎหมายตรงๆ 

  เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ระบุว่า หรือผู้ว่า

  ราชการจังหวดั หรือที่รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้

  มันระบุไปแค่คนๆ  เดียว   คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

      ฉะน้ันว่ากระทรวงมหาดไทยน่าจะมีการตีความคําส่ังทีร่ัฐมนตร ี

  ว่าการกระทรวงมหาดไทย ถ่ายโอนอํานาจไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 

  ผมสันนิษฐานว่าฝ่ายกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยน่าจะตีความว่า 

  ไม่มีการถ่ายโอนอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปยัง

  ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นั้น ประเด็นที่ ๑ ประเด็นที่ ๒ ก็คือเราเช่าที่ 

-/ ธรณีสงฆ์.... 



  - ๖๔ - 

 

 ธรณีสงฆ์มาสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่แห่งแรก

 ในประเทศไทยหรือเปล่าที่ใช้เมด็เงิน ๔๐๐ กว่าล้านบาท ไปสร้างในที่ต้องเช่า

 ของธรณีสงฆ์ ถ้าเป็นที่แห่งแรก ก็เหมือนกับว่าสภาแห่งน้ี รวมทั้ง นายกฯ รวมทั้ง

 กรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะแต่งตั้ง   รวมทั้งกรรมการทีร่ัฐมนตรีว่าการ 

 กระทรวงมหาดไทยแต่งตัง้ ถือวา่เป็นหนูลองยา กับเคสนี้คือเช่าที่ธรณีสงฆม์าสร้าง

 ที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งแรกในประเทศไทย คือพูด

 ตามตรงเป็นหน่วยกล้าตายทุกคณะเลยครับ ตั้งแต่สภาฯ แห่งนี้  กรรมการที่ผู้ว่า

 ราชการจังหวัดแต่งตั้ง   กรรมการที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง 

 ยกเว้นมีตัวอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นสร้างในที่เช่าของเอกชนหรือธรณีสงฆ์ 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ไปทําสัญญาไว้ตั้งแต ่ 

 ปี ๔๙ ถ้านับเวลามาถึงวันนี้ ๖ ปีกว่า จะสร้างเสร็จอีก ๓ - ๔ ปี หายไปแล้ว  

 ๑๐ ปี ตามสัญญาเช่า เหลืออีก  ๒๐ ปี ที่จะทําหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

 จังหวัดสุพรรณบุรีได้ เมด็เงิน ๔๐๐ กว่าล้านบาท กับช่วงเวลา ๒๐ ปี           

 จะเพียงพอหรือไม่ แต่ผมเชื่อมั่นว่าอาจจะมีการต่อสัญญาไดทุ้ก ๓๐ ปี หรือ

 อย่างไร โดยเฉพาะที่สําคัญ ไม่ได้นําสัญญาเช่ามาให้ในที่ประชุมแห่งน้ีดู ซึ่งเป็น

 สาระสําคัญอย่างยิ่งว่าวัตถุประสงค์ในการเช่าน่ี เช่าเพื่ออะไร และวัตถุประสงค์ 

 ที่ให้ อบจ. เช่านี ่ ยินยอมให้สร้างสํานักงานเป็นการถาวรนับร้อยปี พันปี ได้หรือเปล่า 

 มันต้องไปดูเนื้อหาในรายละเอียดตรงน้ันว่า ในเนื้อหาของ พรบ.สงฆ์ เขายินยอม

 ให้แบบนั้นหรือเปล่า คือเรามองไม่เห็นปัญหา ตอนน้ีเรากําลังจะยกมือให้กับส่ิงที่

 เราไม่เห็นว่าอนาคตจะเกดิอะไรขึ้นกับสภาฯ แห่งนี้ กับคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการ

 จังหวัดแต่งตั้ง หรือแม้กระทั่งคณะกรรมการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 แต่งตั้ง โดยเฉพาะเรื่องสัญญาเช่า สําคัญที่สุด ต้องไปดูเนื้อหาสาระในตรงน้ันว่า

 มันมีวตัถุประสงค์อะไร เนื้อหามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เมด็เงินไม่ใช่น้อยนะครบั   

 ประมาณ ๔๐๐ กว่าล้านบาท โดยที่เราไม่มีสัญญาเช่ามาดูแม้แต่ตัวเดียว ถามว่า 

-/ มีสัญญาเช่า.... 



  - ๖๕ - 

 

 มีสัญญาเช่า    แล้วการประกาศจัดซื้อจดัจ้างหรือหาสถานที่เช่าจะทําอย่างไร 

 เพราะมันระบุตรงตัวว่า ไม่ต้องประกาศแล้วตรงน้ี ประกาศไม่ต้องมี เพราะเรามี

 สถานที่เช่าอยู่แล้ว ตรงน้ีประกาศไม่ต้องทํา เมื่อประกาศไม่ต้องทํา ถามว่าเอกชน

 รายอื่นถ้าเขารู้    เข้าเรื่องหลักธรรมาภิบาลในการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

     จะทําอย่างไร ในเมื่อคุณทําทุกอย่าง ชงเอง ทําเอง เช่าล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่    

 ปี ๔๙ คุณอนุมัติเงินมา ๔๖๐ ล้านบาท ลงสถานที่คุณไปเช่าเอง ในขณะที่เราจะ

 พิจารณาสัญญาเช่าสักตัวก็ยังไม่เห็น   สาระสําคัญมันอยู่ตรงน้ีครับ  แล้วระบุ 

     ไปเลยว่าตรงนี้เป็นของวัดปราสาท    แล้วถ้ายิ่งมีสัญญามาประกอบแนบท้าย 

      ยิ่งไปกันใหญ่ครับ ผมจะเรียนให้ที่ประชุมแห่งนี้นะครับ อนุมัติไปก่อนแล้วสัญญาเช่า 

 ตามไปทีหลัง ตายยกลัง แล้วลังใหญ่ด้วยนะครับ ถ้ามันผ่านไปทั้ง ๓ กระบวนการ 

 คือ   ๑.  สภา   ๒.  กรรมการที่ผู้ว่าแต่งตั้ง   ๓.  กรรมการที่รัฐมนตรีกระทรวง 

  มหาดไทยแต่งตั้ง ผมก็ยังคงยืนยนัความเห็นตรงนี้ครับว่า มันจําเป็นไหม มันจําเป็น 

 แน่นอน  แต่วิธีการที่ได้มาซึ่งอาคารแห่งนี้  จะต้องไม่ถูกตีในอนาคต  วิธีการเช่น 

 ฝ่ายบริหารขออนุมัติวงเงินประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ซื้อที่ดินที่จะทําการก่อสร้าง

 อาคารหลังใหม่ ผมเชื่อมั่นว่ามติตรงน้ี ญัตติตรงน้ีถ้าขอมาว่าขอซื้อที่ดินเพื่อทํา

 การก่อสร้างอาคารก่อน ผมเชื่อมั่นว่าสภาแห่งน้ีให้แน่นอน ๑,๐๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

 ทุกคนยกให้แน่นอน มันต้องมีสเต็ปว่า ๑ คืออะไร ๒ คืออะไร ๓ คืออะไร      

 มันต้องมีที่ดินก่อน แล้วความสง่าผ่าเผยหรือภาพลักษณ์ขององค์กรมันต้องเป็น

 สมบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    มันต้องรับใช้ประชาชน 

 ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีช่ัวลูกชั่วหลาน เราไม่รู้หลอกว่า ณ วันใดวันหนึ่ง รัฐมนตรี 

 ที่คุมกระทรวงทั้ง ๒ กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงมหาดไทย

 ขัดแย้งกันเมื่อไหร่ มาจากคนตา่งพรรค วันดีคืนดี เขาตัดอํานาจไม่ให้ต่อสัญญา 

 ส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดที่อยู่ในธรณีสงฆ์   ตกเป็นสมบัติของธรณีสงฆ์ทั้งหมด จะว่า

 อย่างไร   นี่คือรายละเอียดครับ   ในอนาคตเรามองไม่เห็นหรอกว่าความขัดแย้ง 

-/ และการเมือง.... 



  - ๖๖ - 

 

   และการเมืองระดับชาติเป็นอย่างไร รู้แต่ว่าเม็ดเงินตรงน้ีมาจากภาษี

  ของประชาชน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จะต้องรับใช้

  ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ไปอีกนับร้อยนับพันปี ฉะน้ันเราก็อยากจะได้

  สมบัติเปน็ของตัวเอง ว่าเริ่มต้นใหม่ดีไหม หาที่ดินผมเชื่อว่าสภาฯ 

  แห่งนี้อนุมัติแน่นอน ในสมัยพวกเราหาที่ดินสัก ๑๐๐ ไร่ ให้มัน   

  สง่างามไปเลย แล้วมันถาวร ผมกเ็สนอแนะตรงนี้ครับว่าการพิจารณา

  ในวันนี้มันไม่สมบูรณ์โดยตัวเนื้อหาของมัน คือเราไม่เห็นว่าสัญญาเช่า

  จริงๆ แล้วมันทํากันอย่างไร วัตถุประสงค์การเช่าของเรา และ

  วัตถุประสงค์ของผู้ให้เช่า เขามีวัตถุประสงค์อย่างไร แล้วเขาจะต่อ

  อายุให้เราหรือไม่ ในสัญญาเราก็ไม่เห็น ก็ลองคิดดูว่า ๔๖๐ ล้านบาท 

  กับ ๒๐ ปีที่เหลือมันคุ้มกันหรือไม่ ก็ขออภิปรายเพียงเทา่น้ีครับ     

  ก็ฝากให้ฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับ  เชิญท่านฉัตรชัยครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน) 

สมาชิกสภา อบจ. - ขอบคุณท่านประธานครับ ผมฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ เขต ๑  

(นายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ) อําเภอบางปลาม้า ก็ต้องขอทําความเข้าใจกับท่านนายกฯ นิดหน่ึงว่า

 ส่ิงที่ผมอภิปรายไปนั้น ไม่ได้กล่าวหานะครับ ว่าจะมีการทุจรติในวงเงิน 

 ที่ขอก่อสร้างอะไรน่ี ไม่มีเจตนาอย่างน้ันจริงๆ อันดับสองเจตนาที่

 อภิปรายข้อมูลในญัตติที่ยื่นให้สภาฯ และมาถึงตัวผมนั้น ก็แปรตาม

 ญัตติที่ได้ครับ ดูจากเนื้อหาว่ามันสมบูรณ์หรือไม่ ก็พูดไปตามเนื้อผ้า

 ที่ได้รับญัตตินั้นมา เช่นปะหน้ามาเลย พูดถึงญัตติปี ๕๒ ว่าผ่านการ

 เห็นชอบไปแล้ว แล้วครั้งน้ีมาให้พิจารณาใหม่ให้ตามหลักเกณฑ์ใหม ่

 ก็ต้องสรุปไปเลยว่าญัตติฉบับนั้น มันตกไปแล้ว จากการคืน อันนี้   

 ว่ากันตามเนื้อผ้าครับ   ไม่อยากจะย้อนหลัง   และระบุมาเลยว่าเป็น 

-/ ที่เช่า.... 



  - ๖๗ - 

 

    ที่เช่าระบุที่ใด ปัญหาว่าทางพวกเรา ท่านสมาชิกฯ ไม่มีใครเห็น    

 ในสัญญาเช่าแม้แต่ตัวเดียว ปัญหามันมีอยู่ว่า เจตนาใหห้รือไม่   

 เรื่องก่อสร้าง อยากให้ แต่อยากได้รายละเอียดมากกว่าที่ไดป้ัจจุบัน

 เพื่อที่จะเป็นการรอบคอบว่ากอ่นที่จะไปสู่คณะกรรมการที่ผู้วา่ราชการ 

 จังหวัดแต่งตั้งนั้น นั่นหมายความว่ามันถูกกล่ันกรองจากสภาแห่งนี้

 เรียบร้อยแล้ว ไม่ไดท้ําอย่างหุนหันพันแล่น หรือว่าทําอย่างลวกๆ   

 ก็ชี้แจงในที่ประชุมสภาแห่งนี้ครับ ตรงน้ีก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านนายกฯ 

 จะเข้าใจว่าผมไม่ได้กล่าวหาครับ เพียงแต่รายละเอียดมันน่าจะเห็น

 กันมากกว่านี ้โดยเฉพาะสัญญาเช่า แค่นี้แหละครับ ขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณท่านฉัตรชัย ท่านสมาชิกฯ ก็ได้เคลียรต์ัวเองแล้วนะครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน)  ไม่ได้กล่าวหา ไม่ได้หาเรื่องนะครับ สัญญาเช่ามีอยู่ แต่ก็ไม่ได้ระบุว่า

  จะต้องมาสร้างสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด สัญญาเช่า คือ 

  เช่าให้เป็นกรรมสิทธิ์ในการใช้ ข้อที่ ๑ ผู้ให้เช่า ให้ผู้เช่า เช่าที่ดิน

  แปลงดังกล่าว เพื่อเป็นสถานที่ตัง้สํานักงานองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

  มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ ปี ข้อที่ ๓ เช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้ง

  สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กําหนด ๓๐ ปี 

  นับตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ สัญญาเช่ากําหนดแล้วก็ไม่

  เป็นไร วันน้ีเราจะดูว่าจะให้กู้เงิน หรือไม่ให้กูเ้งิน  

 - ขอเรียนเชิญท่านภูษิต 

สมาชิกสภา อบจ. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรต ิ

(นายภูษิต  รุ่งโรจน์ชัยพร) รวมถึงท่านผู้บริหาร ผมภูษิต  รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภาองค์การ

 บริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอเมือง สัญญาเช่าที่จะ 

 สร้างที่ทําการ อบจ. ผมจะให้ข้อคิดว่าสํานักงาน อปท.บางแห่ง ก็เช่า

 สํานักพุทธ เวลาในการสร้าง ๒๐ ปี ๓๐ ปี มาแล้ว ซึ่งบางแห่งก็ยัง 

-/ ติดค้าง.... 



  - ๖๘ - 

 

 ติดค้างค่าเช่าอยู่ ซึ่งก็ไม่มีผลกับสํานักงานน้ัน เรื่องการกู้เงิน ผมให้

 ข้อคิดว่า ๑. เป็นระเบียบตามขัน้ตอนของการที่จะทํา โดยที่จะมีทาง

 จังหวัดอีกชั้นหน่ึงครับ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านสมาชิกฯรับทราบ

 เพียงเท่าน้ีครับ 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านสุรัตน์  จันทร์สว่างครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน) 

สมาชิกสภา อบจ. - ท่านประธานครับ ผมสุรัตน์  จันทร์สว่าง เขตเลือกตั้งที่ ๓ 

(นายสุรัตน์  จันทรส์ว่าง)  อําเภอสองพี่น้องครับ เราก็เสียเวลาในวาระน้ีมามากแล้วครับ แล้วก็

  คาดว่าพวกเราทั้งหมดก็ไดท้ราบข้อเท็จจริงขึ้นบ้างแล้ว ท่านนายกฯ 

  ก็มีความปรารถนาดีที่จะทําอะไร เราก็เข้าใจในความปรารถนาดีของ

  ท่านนายกฯ เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเราน่าจะหาข้อสรุปตรงน้ีได้แล้ว

  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - ขอเชิญท่านรองนายกฯ ครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน) 

รองนายก อบจ. - เรียนท่านประธานฯ ที่เคารพ กระผมสุวัฒน์  จันทร์สว่าง รองนายก 

(นายสุวัฒน์  จันทรส์ว่าง)     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขออนุญาตแสดงความคิดเห็น

  ในเรื่องการก่อสร้างสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใหม่ 

  เนือ่งจากว่าผมเองก็มีส่วนในการพิจารณาเรื่องน้ีมาตั้งแต่แรกเริม่

  ตั้งแต่กระบวนการคิดที่เกิดขึ้นวา่ สถานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  แห่งนี ้ที่เราตั้งอยู่ ณ เวลาน้ี เราคิดว่าเรามีความพร้อมในการบริการ

  พี่น้องประชาชนได้อย่างดีมากน้อยแค่ไหน ในส่วนของราชการเรามี

  ความพร้อมในการทีจ่ะทํางานเพื่อสนองความต้องการของพี่น้อง

  ประชาชนได้มากน้องเพียงใด   เราเคยมีความคิดว่าเราจะซื้อทีจ่าก 

-/ สถานที่.... 

 



  - ๖๙ - 

 

 สถานที่ตรงนีอ้อกไปทางด้านหลัง แต่ว่ามันก็เกิดปัญหาอุปสรรคหลายส่ิงหลายอย่าง 

 มันมีการเสนอราคา จนสุดท้ายเราสู้ไม่ไหว เราก็คิดว่าเราอาจจะเส่ียงในเรื่องของ

 การกระทําผิด ซึ่งมันมีบทเรยีนที่ผ่านมาแล้วว่าการจัดซื้อทีข่องเอกชนนั้น บางครั้ง

 มุมมองของผู้ตรวจสอบ  เขามองในเรื่องของการประเมินราคาที่ดินตามราคา

 ของทางราชการ แต่ในข้อเท็จจริงน้ันในภาคเอกชนบางทีราคาที่ดินราคาไร่ละ  

 ๒ แสน แต่ภาคเอกชนเขาซื้อขายกัน ๕ แสน ๘ แสนก็ม ี เพราะฉะนั้นส่ิงหน่ึงที่

 จะต้องคํานึงก็คือ ถ้าเราต้องการเป็นที่ของเราเอง ก็ต้องให้คนอ่ืนยกให้ ตรงนี้ง่าย

 ไม่ต้องคิดเลย เราก็เพียรพยายามหา อยากจะได้ทีท่ี่มีคนใจบญุบริจาคให้ หามา

 ตั้งนานก็ยังไม่ได้อยู่ดี แล้วบอกว่าถ้าเราซื้อที่ช่วงนั้นกําลังพิจารณาเรื่องการทุจริต

 ในการซื้อ ที่ดิน ท้องถิ่นของเราหลายที่ อปท. ระดับตําบล เทศบาล หลายที่     

 ก็ประสบวิบากกรรมในการซื้อที่ที่ต้องการเป็นของตัวเองในเรือ่งของการประเมิน

 ราคา เราก็คิดว่าทีด่ินที่ใกล้จังหวัดสุพรรณบุรีที่สุด เป็นที่ดินของวัดปราสาททอง 

 ซึ่งขึ้นอยู่กับสํานักพุทธ เราก็มองลึกไปถึงตรงนั้นว่าในส่วนราชการต่อส่วนราชการ    

 ถ้ามีการซื้อขายกัน หรือว่ามีการทําสัญญาเช่าในระหว่างราชการด้วยกัน อนาคต

 อย่างไรก็แล้วแต่  มันต้องเป็นเหตุเป็นผลในการพิจารณามากกว่าอารมณ์ในการ

 พิจารณา ในการต่อสัญญาเช่า การหมดสัญญาเช่า เราก็คิดทุกมุมเหมือนกัน 

 แล้วเห็นว่าที่กว้างขนาด ๘ ไร่ บริเวณที่อยู่บนถนน ๓๔๐ ๑๖ ไร่ เราก็คิดว่า

 เหมาะสมที่เราจะ ย้ายไปอยู่ที่ตรงน้ัน    ก็มีการท้วงติงกันในเรื่องการไปมาหาสู่ 

 เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย ซื้อของไม่ได้อะไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องบริหาร

 จัดการในอนาคต ถึงตรงน้ันผมก็ยังไม่แน่ใจความเจริญอนาคตต่อไปข้างหน้า 

 จะเป็นอย่างไรก็ยังไม่ทราบ   แต่ผมก็คิดเอาไวว้่าน่าจะเหมาะสมกว่าที่ตรงน้ี 

   เรื่องการออกแบบ ที่จริงเรามีวิศวกรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรามีวิศวกร

 มือดีๆ ก็เยอะครับ แต่เราก็กลัวข้อครหาอีกเช่นกัน เราจึงจ้างสถาบัน โดยเอา

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเราได้รับคําแนะนําจากท่านอดีต ส.ส. ช่วยประสานงาน 

-/ เราก็คิด.... 



  - ๗๐ - 

 

 เราก็คิดทุกมุมอีกครับว่า  การออกแบบเมื่อเราได้รับการออกแบบจากสถาบันน้ัน 

 มันจะเป็นเครื่องป้องกัน อีกอย่างหน่ึงในเรื่องของการจ่ายค่าแบบ จริงๆ เราจ่าย

 ค่าแบบให้ภาคเอกชนก็ได้ครับ ให้เอกชนไปดําเนินการก็ได้ แพงๆ ก็ได้ ๑๕ ล้าน 

 ๑๐ ล้านก็ได้ แต่ว่าสุดท้ายนายกฯ ต้องรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็น

 ราชการ เรามีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยราชการ แล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทน

 ราษฎร ซึ่งเป็น สจ. อยู่ ท่านก็กรุณาติดต่อกับสถาบันที่มีชื่อเสียง ในคณะวิศวกรรม

 ออกแบบแล้ว แบบที่ออกมาหลายครั้งมีการปรับราคา จากราคาขึ้นลงตามภาวะ  

 มีการปรับแบบ จนครั้งล่าสุดก็ได้ปรับแบบเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย แต่ว่าบางครั้ง

 อาจจะลดเนื้อที่ บางที่เพิ่มเนื้อที่บางที่ แล้วแต่สภาวะที่เปล่ียนไป จนถึงปัจจุบัน

 เราก็คิดว่าเราได้แบบที่ค่อนข้างจะมีความพร้อมพอสมควร   นายกฯก็บอกว่า  

 เราอยู่  ๔ ปี  ต่อไปไมใ่ช่วา่เราจะอยู่หรือเราจะไปก็ไม่รู้  แต่วา่ส่ิงที่เราก่อสร้างขึ้น

 มันจะกลายเป็นมรดกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   ซึ่งพี่น้อง 

 ข้าราชการในระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๕ ระดับ ๗ ระดับ ๘ ก็จะดูแลเรื่องน้ี

 ต่อไปในอนาคต ก็เป็นส่ิงที่ผมเชื่อว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์กับทั้งราชการทั้งฝ่ายสภา

 และฝ่ายบริหาร ซึ่งจะมารับผิดชอบต่อไปในอนาคต ส่วนที่มีความกังวลในเรื่อง

 ของสัญญาที่เราจะระบุอยู่ในสัญญาว่าจะต้องไปก่อสร้างที่ๆ เราได้เช่าเอาไว้    

 อันนีผ้มเชื่อวา่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉลาดพอแล้ว กแ็นบสถานที่กอ่สร้าง

 ให้คณะกรรมการแต่ละคณะพิจารณา ผมเชื่อว่าอย่างน้ันถ้าติดคุก ติดกันหมด       

 ผู้ว่าฯ ก็ติด    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกต็ิด    จะให้หรือไม่ให้อยู่กับ 

 คณะกรรมการ ๒ - ๓ ชุดนี้ แล้วถ้าเขาให้แล้ว เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะตดิคุก

 กับเราหรือไม่ เขาคงไม่ให้ ก็ถือว่าสิ้นสุดแต่ ณ เวลาน้ีผมถือว่าได้โอกาสในการ  

 ที่จะให้ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติได้พจิารณาถึงความเหมาะสม ว่าเราจะมี

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใหม่หรือไม่ ก็เล่าถึงความตั้งใจ ให้ท่านประธานฯ 

-/ ฝากไปถึง.... 
 

 



  - ๗๑ - 

 

 ฝากไปถึงท่านสมาชิกฯ ว่าน่ีคือความตั้งใจของฝ่ายบริหาร พยายามผลักดัน    

 ทุกวิถีทาง นับตั้งแต่เรื่องกู้เงินสถานการณ์คลัง หรือรายละเอียดต่างๆ ที่เป็น

 เงื่อนไขใหม่ที่กําหนดมานั้น   ผมเชื่อว่าการที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   ผ่านมติเห็นชอบไปแล้ว   ผมเชื่อว่าเขาคงเอาทุกมิติเอามาพจิารณาด้วยทั้งส้ิน 

    ถึงเวลาน้ันถ้าหากว่าการจัดซื้อจัดจ้าง    โดยมีที่ตั้งเป็นของสํานักพุทธเป็นการ 

    ฮั้วประมูล ท่านนายกฯ ก็รับผิดชอบไปครับ ท่านนายกฯ ก็ต้องรับผิดชอบผมเชื่อว่า 

 สภาฯ  ไม่ต้องรับผิดชอบ   เพราะเป็นการกระทําโดยบริสุทธิ์ตามอํานาจหน้าที่ 

   แต่ของท่านนายกฯ เมื่อถึงเวลาน้ันท่านนายกฯ รับผิดชอบ ผมว่ามันเป็นเรื่อง

 เสี่ยงพอสมควร เราพูดถึงประเด็นว่าถ้าจะเป็นอย่างน้ันนะครับ แต่มุมมองของ

 ท่านปลัดฯ ก็มองอีกมุมหนึ่ง ผมเชื่อว่าการตีความของกฎหมาย มันก็มีความ

 หลากหลาย มีความคิดที่แตกต่าง เราจะเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญยังตีความ   

 ดั้นเมฆไปได้เลยครับ แต่ถึงเวลาน้ัน หากเป็นการฮั้วประมูล นายกฯ ก็รับไปครับ 

 ประมาณว่านายกฯ เป็นผู้ลงนามในสัญญาเช่าสร้างอาคารหลังใหม่ สุดท้ายผมก็

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กราบเรียนท่านประธานฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกฯ ว่าน่ีคือ

 ความตั้งใจจริงของฝ่ายบริหารในการที่จะอยากจะได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 แห่งใหม่ ซึ่งดูแล้วมันจะรองรับภารกิจหน้าที่ต่อไปในอนาคตได้อีกหลายสิบปี 

 แล้วถึงเวลานั้นพวกเราคงจะได้รบัการกล่าวขานว่าพวกเราคอืผู้สร้างให้กับทอ้งถิ่น

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผมเรียนท่านประธานฯ อีกประเด็นหน่ึง ถ้าพูดถึง

 ที่ดินสาธารณะ อบต.   หลายที่อยู่ในที่ดินสาธารณะ   ก็ถ้าเรามองภาพใหญ่ 

      แล้วจําลอง ลงไปที่ภาพเล็ก อบต.   ก็สร้างสินทรัพย์อยู่ในพื้นที่ดินสาธารณะ 

 อย่างน้อยผมคิดว่า ๔๐ - ๕๐ ล้านก็มีครับ ใหญ่ๆ ๗๐ - ๘๐ ล้าน  ก็มีครับ  

 ถ้าจะโดนก็ต้องโดนพร้อมๆ กัน ผมเชื่อว่าอย่างน้ัน อันน้ีก็เป็นอีกมุมมองหน่ึง  

 ซึ่งผมขอกราบเรียนท่านประธานฯ ด้วยความคารพครับว่า เป็นความตั้งใจของ

 ฝ่ายบริหาร แล้วก็อยากจะมีส่วนในการเสนอความคิดเห็นด้วย  ก็ขอใหก้รุณา 

 นําส่ิงเหล่าน้ีกราบเรียนท่านสมาชิกฯ เพื่อพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

-/ ประธานสภา.... 



  - ๗๒ - 

 

ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายต่อไหมครับในวาระนี้ 

(นายกอบชัย  พลเสน)  ไม่มีนะครับ   ผมขอความเห็นชอบครับท่านใดเห็นชอบญัตติเรื่อง 

     ขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานองค์การ

  บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โปรดยกมือขึ้นครับ ท่านที่เห็นชอบ 

  ๒๕ ท่านครับ ท่านใดไมเ่ห็นชอบญัตตเิรื่องขอกูเ้งินจากสถาบันการเงิน 

  เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

  โปรดยกมือขึ้นครับ ไม่เห็นชอบไม่มีครบั ผู้ใดงดออกเสียง โปรดยกมอื 

  ขึ้นครับ  งดออกเสียง ๒ ท่านครับ ถือว่ามติในที่ประชุมแห่งน้ี มีมต ิ

  เห็นชอบกับญัตติเรื่องขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อก่อสร้างอาคาร

  สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

มติที่ประชมุ - สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสุพรรณบุรี มีมตเิห็นชอบให้กูเ้งินจาก

  สถาบันการเงินเพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ดังนี ้

- เห็นชอบ  ๑๙  เสียง 

- งดออกเสียง  ๘ เสียง 

ระเบียบวาระที ่๗  - ญัตติเรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  สุพรรณบุร ี เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร

  ส่วนจังหวัด และคณะกรรมการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนา

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

   ๗.๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

  สุพรรณบุร ี

  ๗.๒   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

-/ ประธานสภา.... 
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ประธานสภา อบจ. - ขอเรียนเชิญท่านปลัด อบจ. เป็นผู้แถลงญัตติครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน) 

ปลัด อบจ. - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรต ิ

(นายปรีชา  มสีมศักด์ิ)  ผมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบหมายจากท่านนายก

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสภาฯแห่งนี้ครับ ให้เป็นผู้เสนอญัตติ

 ของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องคัดเลือกสมาชิกสภา

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

 พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการติดตามและ

 ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี 
 

เรื่อง   การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 

         พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
 

เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีคําส่ังแต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน ๓ คน และ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน ๓ คน และ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ครบวาระเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕  นั้น 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทําแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

-/ ๑. คณะกรรมการ.... 
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 ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

  ๑.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น 

  ๑.๒ รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นน้ันทุกคน 

  ๑.๓  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 

  ๑.๔  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 

  ๑.๕  ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 

ไม่น้อยกว่าสามคน 

 ๑.๖  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน

แต่ไม่เกินหกคน 

 ๑.๗  ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

 ๑.๘  หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน 

 ๒.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย บุคคล และ  

ผู้ดํารงตําแหน่ง  ดังนี้ 

 ๒.๑  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 

 ๒.๒  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

 ๒.๓  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

       ๒.๔  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  

  ๒.๕  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

 ฉะนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี 

จึงขอให้สภาแห่งนี้คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการ  

ดังนี ้

-/ ๑. คณะกรรมการ.... 
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 ๑.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน ๓ คน 

 ๒.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุพรรณบุรี  จํานวน ๓ คน 

 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

(ลงช่ือ)  บุญชู  จันทร์สุวรรณ 

             (นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ) 

          นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร ี
 

ประธานสภา อบจ. - ขอเชิญเลขาฯ ครับ 

(นายกอบชัย  พลเสน)  

เลขานุการสภา อบจ. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
(นางสาวกรกันยา  เกษรักษ์) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์การ
 จัดทําแผนพัฒนา ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
 ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 
  สามคนกรรมการ 
  หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ 
 ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 
 สามคน 
 - โดยมีวิธีการเลือกคณะกรรมการแผนพัฒนา ดังนี้ 
 วิธีการเลือก 
  ๑. การเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมี
 ผู้รับรอง จํานวนอย่างน้อย ๒ คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ   
 ต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม 

-/ ๒. ในการเสนอ.... 
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  ๒.  ในการเสนอช่ือ หากมีการเสนอชื่อแล้วแต่กรณีครบ 
 ตามจํานวนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับคัดเลือก   หากมีการเสนอช่ือแล้ว 
      แต่กรณีเกินตามจํานวน ให้ประธานในที่ประชมุแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
 คัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ โดยการลงคะแนนลับใช้วิธีเขียนช่ือตัว
 และชื่อ - สกุล   ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ 
    ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจํานวนที่กําหนด                                                          
  ๓. ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่
 ประชุม และมิได้เป็นผู้ได้รับการเสนอช่ือจํานวนไม่เกินสามคนเป็น
 กรรมการตรวจนับคะแนน 
ประธานสภา อบจ. - ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ต่อไปจะเป็นหัวข้อ ๗.๑ ครับจะคัดเลือก 
(นายกอบชัย  พลเสน) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นคณะกรรมการ
 พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจํานวน ๓ ท่าน ขอเชิญ
 สมาชิกฯ เสนอชื่อครับ  
 - ขอเชิญท่านนิทัศน์ครับ 
สมาชิกสภา อบจ. - กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพครับ และเพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่าน  
(นายนิทัศน์  ลีอารีย์กลุ) ผมนิทัศน์  ลีอารีย์กุล เขตเลือกตั้งที่ ๖ อําเภอเมืองฯ ขอเสนอช่ือ
 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จาํนวน
 ๓ ท่าน ดังนี้ 
  ๑. นายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ  เขตอําเภอบางปลาม้า 
          ๒. นายสุธี  โค้วอุดมประเสริฐ     เขตอําเภอหนองหญ้าไซ    
 ๓. นายกิตติพงศ์ ขจีรัตน์วฒันา    เขตอําเภอสองพี่น้อง 
ประธานสภา อบจ. - ขอผู้รับรองครับ ถูกต้องครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นอื่น 

(นายกอบชัย  พลเสน) หรือไม่ถ้าไม่มีก็ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ

 พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก ่

 ๑. นายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ เขตอําเภอบางปลาม้า 
 ๒. นายสุธี   โค้วอุดมประเสริฐ    เขตอําเภอหนองหญ้าไซ    
 ๓. นายกิตติพงศ์  ขจีรัตน์วัฒนา   เขตอําเภอสองพี่น้อง 

-/ มติที่ประชุม.... 
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มติที่ประชุม - สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีมติเห็นชอบในการเลือก
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ 
 ๑. นายฉัตรชัย  ประเสริฐสุวรรณ เขตอําเภอบางปลาม้า 
 ๒. นายสุธี  โค้วอุดมประเสริฐ     เขตอําเภอหนองหญ้าไซ    
 ๓. นายกิตติพงศ์  ขจีรัตน์วัฒนา   เขตอําเภอสองพี่น้อง 
 ประธานสภา อบจ. - วาระต่อไป ๗.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(นายกอบชัย  พลเสน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน ๓ คน ขอเชิญสมาชิกฯ

 เสนอชื่อครับ  

 - ขอเรียนเชิญท่านภูษิตครับ 

สมาชิกสภา อบจ. - กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ 

(นายภูษิต  รุ่งโรจน์ชัยพร) ผมภูษิต  รุ่งโรจน์ชัยพร เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอเมืองฯ ขอเสนอ

 รายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

 บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน ๓ ท่าน ดังนี้ 

 ๑. นายพงษ์เกียรต ิอุดมอานุภาพสุข  เขตอําเภอสองพี่น้อง 

 ๒. นายธนวัฒน์  นูมหันต์               เขตอําเภอสามชุก 

 ๓. นายณรงค์  เกิดพงษ์          เขตอําเภอเมืองฯ  

ประธานสภา อบจ. - ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะ 

(นายกอบชัย  พลเสน) เสนอช่ือเป็นอื่นหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีก็ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก

 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

 ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้แก่ 

 ๑. นายพงษ์เกียรต ิอุดมอานุภาพสุข  เขตอําเภอสองพี่น้อง 

 ๒. นายธนวัฒน์  นูมหันต์             เขตอําเภอสามชุก 

 ๓. นายณรงค์  เกิดพงษ์               เขตอําเภอเมืองฯ 

-/ มติที่ประชุม.... 

 

 



  - ๗๘ - 

  

มติที่ประชุม - สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีมติเห็นชอบในการเลือก 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 

  ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้แก่ 

   ๑. นายพงษ์เกียรต ิอุดมอานุภาพสุข  เขตอําเภอสองพี่น้อง 

 ๒. นายธนวัฒน์  นูมหันต์       เขตอําเภอสามชุก 

 ๓. นายณรงค์  เกิดพงษ์               เขตอําเภอเมืองฯ  

ประธานสภา อบจ. - ต่อไปจะเป็นระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ 

(นายกอบชัย  พลเสน) 

ระเบียบวาระที ่๘  -  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา อบจ. - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่สภาฯ แห่งน้ีพิจารณา 

(นายกอบชัย  พลเสน) หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา   ๑๓.๐๐ น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - ๗๙ - 

 


